



LAW
CHULA

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

Bachelor of Law (LL.B.)



คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Faculty of Law, Chulalongkorn University



ประวัติคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2476 กล่าวคือ ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่านิติศึกษา ณ โรงเรียนกฎหมายในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนากิจการมาอย่างต่อเนื่องได้เจริญยิ่งขึ้นเป็นลำดับมา และมีผลประจักษ์ว่าได้บรรลุถึงขีดวิชาชั้นมหาวิทยาลัยในอารยประเทศแล้วเป็นการสมควรที่จะบำรุงต่อไปในทำนองมหาวิทยาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประสานระเบียบการศึกษานิติศาสตร์เข้ากับมหาวิทยาลัยเป็นคณะวิชาคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาไว้เมื่อ พุทธศักราช 2459 และได้มีการประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งคณะขึ้นในเวลาต่อมา คณะที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2476 มีชื่อเรียกว่า “คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” นับเป็นคณะนิติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย นิสิตในรุ่นนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในวงราชการและเอกชนมากมาย อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนกุล ศาสตราจารย์ บุญชนะ อรรถากร ศาสตราจารย์โชค จารุจินดา อาจารย์แถม สุรทินท์ ฯลฯ

ครั้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2476 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2476 ซึ่งมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้โอน คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนทรัพย์สินและงบประมาณไปขึ้นกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ก่อนวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2477 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเป็นอันสิ้นสภาพลง

ต่อมา ได้มีการจัดตั้งแผนกวิชานิติศาสตร์ขึ้นใหม่ในคณะรัฐศาสตร์ โดยพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งแผนกวิชาต่าง ๆ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2494 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2494 จึงเป็นอันว่าหน่วยงานที่ให้มีการศึกษาวิชากฎหมายโดยเฉพาะวิชากฎหมายได้มีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ก่อนหน้านั้นคณะรัฐศาสตร์ก็มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายอยู่แล้ว แต่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาไป จะได้ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภายหลังจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอนโดยเฉพาะขึ้น ซึ่งแนวโน้มในการเปิดสอนวิชานิติศาสตร์ในคณะรัฐศาสตร์นี้ ศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์สมัยนั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะประสานวิชาในสาขาสังคมศาสตร์เข้ากับวิชากฎหมาย แต่เนื่องด้วยคณะรัฐศาสตร์ยังไม่มีความพร้อมโดยสมบูรณ์ กระทั่งสามารถจัดการศึกษาวิชากฎหมายมีบัณฑิตได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2500

ต่อมา ในปีพุทธศักราช 2501 แผนกวิชานิติศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตเข้าเรียนในแผนกวิชานิติศาสตร์โดยตรง การเรียนการสอนขณะนั้นก็แยกออกจากแผนกวิชารัฐศาสตร์โดยสิ้นเชิง จึงเป็นอันว่าการเรียนการสอนในแผนกวิชานิติศาสตร์ในยุคหลังได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ในปีนี้ตั้งแต่นั้นมา และนิสิตนิติศาสตร์ได้ถือว่านิสิตรุ่นนี้เป็นนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ในยุคปัจจุบันการศึกษาวินิจฉัยกฎหมายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องเปิดภาคสมทบขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้ที่จะเข้าศึกษาวิชานิติศาสตร์ จึงได้เปิดการสอนภาคสมทบขึ้นในปีการศึกษา 2508 ถึงปีพุทธศักราช 2520 คณะนิติศาสตร์พิจารณา เห็นว่าคณะมีความพร้อมสมบูรณ์ในด้านห้องสมุดสถานที่เรียน ฯลฯ จึงได้ยุบภาคสมทบไปรวมเรียนกับภาคกลางวันกระทั่งปัจจุบัน

ต่อมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นว่า การศึกษาวิชานิติศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สมควรที่จะทำการสอนจนถึงขั้นปริญญาโท ศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนกุล หัวหน้าแผนกวิชานิติศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษากลับมาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่างโครงการและหลักสูตร ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในที่สุดมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนปริญญาโททางนิติศาสตร์หรือนิติศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2512

ส่วนการยกฐานะแผนกวิชานิติศาสตร์ขึ้นเป็นคณะนั้น เป็นความดำริของคณาจารย์ในแผนกวิชา คือ ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนกุล หัวหน้าแผนก ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ร่วมกับศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เหตุผลสำคัญที่ทุกฝ่ายเห็นสมควรจะมีการยกฐานะแผนกวิชานิติศาสตร์ขึ้นเป็นคณะนั้นก็คือ ในต่างประเทศนั้นการศึกษานิติศาสตร์ถือเป็นวิชาสำคัญ ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจะต้องมีคณะนิติศาสตร์ แต่ในขณะนั้นการศึกษานิติศาสตร์เป็นเพียงแค่แผนกวิชาของคณะรัฐศาสตร์ทั้ง ๆ ที่โดยแท้จริงแล้วผู้ที่จบการศึกษาจากแผนกวิชานิติศาสตร์ก็ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มีใช้รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความคิดในการยกฐานะแผนกวิชาขึ้น

การดำเนินการยกฐานะแผนกวิชาได้มีการดำเนินการนับแต่เปิดสอนชั้นปริญญาโทมาบัณฑิตเรียบริบร้อย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เป็นผู้รับผิดชอบร่างโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย และมีคณะทำงานที่เป็นนิติศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่ยังคงมาเป็นกำลังสำคัญให้กับแผนกวิชา เช่น รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ไชวโกลกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา นิมมานเหมินท์ ฯลฯ ได้ร่วมกันมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำโครงการจัดตั้งคณะเสนอต่อสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติเพื่อพิจารณาอยู่ระยะเวลาหนึ่ง ในช่วงแรกทางสภาการศึกษาฯ ก็ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยเห็นควรให้ตั้งเป็นแผนกอิสระไปก่อน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยการรัฐประหารใน ปีพุทธศักราช 2514 หัวหน้าคณะปฏิวัติได้ลงนามประกาศยกฐานะแผนกวิชานิติศาสตร์ในคณะรัฐศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2515 ประกาศฉบับนี้ คือ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 164 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ได้ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ฉบับพิเศษ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2515 หน้า 1 จึงเป็นอันว่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้รับการจัดตั้งเป็นคณะที่สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2515 ชาวนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงให้ถือวันที่ 18 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์สืบมา โดยในระยะเริ่มแรก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแผนกวิชาทั้งหมด 5 แผนกวิชา ดังนี้

1. แผนกวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. แผนกวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
3. แผนกวิชากฎหมายวิธีพิจารณาและธรรมนูญศาล
4. แผนกวิชากฎหมายการปกครองและกฎหมายทั่วไป
5. แผนกวิชากฎหมายระหว่างประเทศ



เมื่อจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ได้ 3 เดือน ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล ก็ได้เกษียณอายุราชการ จึงตกเป็นภาระหน้าที่ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ที่จะต้องบุกเบิกก่อร่างสร้างคณะให้เป็นปีกแผ่นมั่นคง เริ่มแต่การก่อสร้างสถานที่ ตึกเรียน งบประมาณ บุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงห์ บูรณะนนท์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้เตรียมวางแผนงาน แยกงานทุกอย่างออกจากคณะรัฐศาสตร์ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2516 กำลังสำคัญในการช่วยวางแผนแยกงานนั้น คือ อาจารย์ของคณะอีก 3 ท่าน ซึ่งได้โอนตัวมาจากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ คือ อาจารย์อรพินท์ ขจรอำไพสุข กับอาจารย์มุกดา จันทรสมบุรณ์ ซึ่งแต่ละท่านได้ช่วยในงานที่ตนถนัด คือ อาจารย์มุกดา จันทรสมบุรณ์ ช่วยแยกงานด้านสารบรรณธุรการ อาจารย์อรพินท์ ขจรอำไพสุข ช่วยแยกงานด้านวิชาการ การเรียน การสอน การสอบและทะเบียนนิสิต กับอีก 1 ท่าน ซึ่งขอยืมตัวมาจากสำนักงานทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ อาจารย์ปนัดดา พงศ์สุรย์มาส ช่วยดูแลด้านการเงินและบัญชี ประจวบกับเมื่อเริ่มปีพุทธศักราช 2516 คณะได้อัตราอาจารย์ใหม่จึงเปิดรับอาจารย์ใหม่รุ่นแรกเข้าปฏิบัติงานประกอบด้วย นายไชยยศ เหมะรัชตะ นายมูรธา วัฒนชะชีวะกุล นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล นายไพฑูรย์ คงสมบุรณ์

ผู้ที่เอ่ยนามมาทั้งหมดเป็นบุคลากรรุ่นแรกที่มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกก่อตั้งคณะเมื่อเริ่มแรก พร้อมทั้งเป็นผู้เตรียมการสำหรับการจะย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ ระยะนี้ถ้าพูดถึงความพร้อมคณะมีทุกอย่างพร้อมมูลในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ในเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2516 ได้เริ่มจัดการสอบไล่กันเองเป็นครั้งแรก

คณะนิติศาสตร์อาศัยที่ทำการคณะรัฐศาสตร์อยู่จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2517 ได้ย้ายคณะมาอยู่ ณ อาคารเรียนหลังใหม่ คือ อาคารเก่าของคณะนิติศาสตร์ที่ได้ถูกรื้อและทำการสร้างใหม่ในปัจจุบัน การย้ายสถานที่เรียนมานั้นคณะมีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ ห้องสมุดได้รับหนังสือส่วนหนึ่งจากห้องสมุดศูนย์แนะนำกฎหมาย (ซึ่งจัดตั้งขึ้นในสมัยที่อาจารย์ประสิทธิ์ โสวิไลกุล อาจารย์จุกา กุลบุศย์ เป็นนิสิตโดยการจัดกิจกรรมหาเงินกันเองของนิสิตในรุ่นนั้น) กับจากการบริจาคซื้อหนังสือโดยเงินงบประมาณและอีกประการหนึ่งก็คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ในขณะที่นี้ได้ทำความตกลงขอรับความร่วมมืออาศัย คณะนิติศาสตร์ไปพลางก่อน ปีรุ่งขึ้นก็ได้งบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาเอง

ในปีพุทธศักราช 2519 คณะก็ได้รับงบประมาณจัดสร้างตึกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ซึ่งเป็นตึกที่ประกอบด้วยห้องประชุมใหญ่ ห้องสมุด และห้องเรียน 2 ห้อง เมื่อได้ตึกหลังที่สองมานี้ เป็นระยะเวลาที่คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปีพอดี จึงเป็นอันว่า คณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่สมบูรณ์ มีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมมูลเช่นเดียวกับคณะอื่น ๆ ที่ตั้งมาก่อนหน้านั้นแล้ว หลังจากนั้นมา คณะนิติศาสตร์ได้อาศัยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ และบุคลากรตลอดจนนิสิตเก่าทุกภาคส่วน พัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่และด้านคุณวุฒิของคณาจารย์จนมีความเจริญขึ้นโดยลำดับ

หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำขึ้นให้แตกต่างจากหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่น กล่าวคือ มีการนำเอาวิชากฎหมายพิเศษ ต่าง ๆ นอกเหนือจากกฎหมายหลักสี่ฉบับ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) และมีวิชาสัมมนากฎหมายสาขาต่างๆ เป็นการทบทวนโดยแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ที่ว่า...

ในส่วนของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2512 นั้น จนปีพุทธศักราช 2529 อันเป็นระยะเวลา 17 ปีแรกนั้นยังสามารถผลิตบัณฑิตได้น้อยเพราะอุปสรรคต่าง ๆ จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ในปีพุทธศักราช 2529 ครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่เป็นการศึกษาเชิงกฎหมายเปรียบเทียบมา

เป็นการศึกษากฎหมายในระดับปริญญาโท โดยได้ปรับปรุงวิชาบังคับร่วม บังคับหมวดวิชาเลือก วิชาเลือกเสรี และแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชา คือ

- (1) หมวดศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ
- (2) หมวดศึกษากฎหมายมหาชน
- (3) หมวดศึกษากฎหมายอาญา
- (4) หมวดศึกษากฎหมายธุรกิจ

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้เริ่มใช้ในปีพุทธศักราช 2529 และมีบัณฑิตสำเร็จตามหลักสูตรนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 และได้ทำการประเมินผลการดำเนินการตามหลักสูตรนี้ในปีพุทธศักราช 2534 ก็ปรากฏว่าเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งมากกว่าที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปีพุทธศักราช 2529 จุดเด่นในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ ในหมวดศึกษากฎหมายธุรกิจ ทั้งนี้ อาจเพราะสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ความสนใจนี้ขยายไปถึงหมวดศึกษากฎหมายระหว่างประเทศด้วยเพราะเกี่ยวข้องกับหมวดศึกษากฎหมายธุรกิจ ส่วนหมวดศึกษากฎหมายมหาชนนั้นเป็นตัวเชื่อมกฎหมายธุรกิจกับกฎหมายระหว่างประเทศในบางกรณี นอกจากนี้ หมวดศึกษากฎหมายอาญาก็ได้มีการขยายการศึกษาไปถึงเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน เพราะเป็นวิชาที่ตรงกับความต้องการของสังคม

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันวิชาการด้านนิติศาสตร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอีก 4 หลักสูตร คือ

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ (Master of Arts in Economic Law) หลักสูตรนี้เกิดขึ้นก็ด้วยเหตุผลที่ว่า เนื่องจากกฎหมายแห่งกฎหมายเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศจะทวีความสำคัญมากขึ้นตามสภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในกรอบขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และในระดับภูมิภาคต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป (European Union) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) ฯลฯ ในภาคเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศเอง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับตลาดเงินตลาดทุนมีมากขึ้นเป็นลำดับ ในการกำกับเรื่องดังกล่าวโดยรัฐก็ดี การติดต่อระหว่างเอกชนในการร่วมทุน การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การใช้ตราสารทางการเงินใหม่ ๆ ก็ดี ล้วนต้องอาศัยความเข้าใจทั้งลักษณะของเรื่องนั้น ๆ และกฎหมายไปพร้อมๆ กัน ปัจจุบันผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจ ทั้งในระดับระหว่างประเทศและในประเทศมีจำกัด ดังนั้น การดำเนินการเพื่อเตรียมนักกฎหมายและนักธุรกิจที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ จึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อพัฒนาการทางวิชาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และกฎหมายของประเทศโดยรวม

อย่างไรก็ตาม แนวทางในการจัดเตรียมนักกฎหมายและนักธุรกิจที่มีคุณวุฒิ และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว จำเป็นต้องตระหนักถึงข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ ข้อจำกัดในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการศึกษาทางด้านกฎหมาย ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะทางเทคนิควิชาที่ค่อนข้างมาก ทำให้นักกฎหมายที่สำเร็จการศึกษาออกไปจึงมีความรู้ทางกฎหมายเพื่อประกอบวิชาชีพกฎหมายดั้งเดิม ในขณะที่นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์เองยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจเท่าที่ควร ดังนั้น การจัดการศึกษาใน



ลักษณะบูรณาการทั้งหลักสูตรและตัวผู้สอนผู้เรียนให้เข้าใจความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับเศรษฐกิจ ในลักษณะสหสัมพันธ์อย่างแท้จริง จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างและเป็นการพัฒนาวิชาการตลอดจนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจนี้ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ เข้าศึกษา โดยได้มีการเรียนการสอนเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2541 และมีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2542

(2) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Laws Program in Business Law) หลักสูตรนี้เกิดขึ้นก็ด้วยเหตุผลที่ว่า ในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตภายใต้ภาวะโลกาภิวัตน์ ความสำคัญของกฎหมายธุรกิจซึ่งมีมิติของกฎหมายต่างประเทศ เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าระหว่างประเทศ นับวันจะมีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ นิติกรรมและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ อันทำให้สภาพของธุรกิจมีความเป็นสากลมากขึ้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายสาขาดังกล่าวเป็นอย่างดี และยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดมีการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวในลักษณะที่เป็นหลักสูตรนานาชาติอย่างแท้จริง บุคลากรซึ่งประสงค์จะพัฒนาศักยภาพของตนในสาขานี้จำเป็นต้องไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในขณะที่การศึกษากฎหมายสาขาดังกล่าวหากให้มีการเรียน การสอนในมุมมองเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายของประเทศในภูมิภาคแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบกฎหมายให้เป็นสากลสอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจระหว่างประเทศด้วย

คณะนิติศาสตร์จึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่สถาบันการศึกษากฎหมายของไทยต้องมีหลักสูตรนานาชาติในสาขากฎหมายธุรกิจขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรในส่วนนี้เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งจะช่วยยกระดับการศึกษากฎหมายในประเทศให้เข้าสู่ระดับนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษากฎหมายสาขาดังกล่าว ประกอบกับศักยภาพของคณะนิติศาสตร์เอื้ออำนวยด้วยมีความพร้อมหลายประการไม่ว่าในส่วนของคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในสาขากฎหมายธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมถึงตลอดถึงความสัมพันธ์ที่ดีในทางวิชาการกับสถาบันการศึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ ที่เอื้ออำนวยให้คณะนิติศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากหลักสูตรดังกล่าวจะมีสาระเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหรือเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบกฎหมายอันเป็นสาระที่มีลักษณะสากลนานาชาติแล้ว ยังใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนซึ่งจะเปิดโอกาสให้หลักสูตรดังกล่าวมีความหลากหลายเป็นสากลเพิ่มขึ้นทั้งในด้านผู้สอนและผู้เรียน อันจะทำให้การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวมของความคิดทางวิชาการที่มาจากหลากหลายสังคมธุรกิจ และจำลองสภาวะที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจปัจจุบันทั้งในระดับระหว่างประเทศและในความสัมพันธ์ทวิภาคี ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการยิ่งขึ้นไป

หลักสูตรดังกล่าวนี้มีการเรียนการสอนเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 โดยใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ปี

(3) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ ในปีการศึกษา 2552 รับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางกฎหมายเข้าศึกษา โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี มีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ ในเรื่องภาษีอากร และเรื่องการเงินและหลักทรัพย์ ให้สามารถนำความรู้และหลักวิชากฎหมาย เศรษฐกิจที่ถูกต้องไปใช้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ภายในประเทศเอง และผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา หลักสูตรเปิดเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชากฎหมายการเงิน และสาขาวิชากฎหมายภาษีอากร

(4) หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Juridical Science) หลักสูตรนี้ เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ ว่า แม้คณะนิติศาสตร์จะได้ให้ความสำคัญในด้านการผลิตผู้เชี่ยวชาญในระดับมหาบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจะมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรภายในและต่างประเทศ แต่ยังคงมีความ ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาทางนิติศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ประกอบกับการที่คณะนิติศาสตร์มีคณาจารย์ที่มี คุณวุฒิสสูง มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ คณาจารย์เหล่านี้จะได้มีโอกาสนำความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับสูงมาถ่ายทอดและขึ้นำการวิจัยในระดับสูงให้ แก่นิสิตที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับปริญญาสูงสุดของสาขาวิชานี้

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาไม่ถูกจำกัดโดยพรมแดนอีกต่อไป สำหรับด้านความร่วมมือระหว่าง ประเทศ คณะนิติศาสตร์ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในเรื่องต่างๆ หลายครั้ง เช่น Students Exchange Programme ครั้งแรกใน ค.ศ. 1988 กับ University of Victoria, Canada ต่อมา University of Golden Gate, San Francisco นอกจากนี้ ยังมี University of Melbourne, Australia

นับได้ว่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษานิติศาสตร์ได้ทำการสอนวิชากฎหมาย เป็นภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษากฎหมายจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว ญีปุ่น เมียนมาร์ จีน เป็นต้น ตั้งแต่ ค.ศ. 1988 โดยเปิดสอนปีละประมาณ 5 - 6 วิชา ในขณะเดียวกันคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ส่งนิสิตชั้นปริญญาโทไปศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ Victoria University ปีละ 5 คน ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง และเป็นการเผยแพร่ความรู้กฎหมายไทย ให้แก่นักกฎหมายต่างประเทศด้วย

อนึ่ง เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2516 เพื่อเป็นการเผยแพร่งานทางวิชาการของ คณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ โดยมีการกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ นอก จากนี้ ต่อมาคณะนิติศาสตร์ยังได้จัดทำ วารสารกฎหมายภาษาอังกฤษ “Chulalongkorn Law Review” ซึ่งถือว่าเป็นวารสารกฎหมายภาษาอังกฤษ ฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทย โดยเริ่มนับตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ทั้งนี้ เพื่อจะให้วารสารดังกล่าวเป็นการ แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและเป็นการเผยแพร่กฎหมายของไทยให้ต่างประเทศรับรู้

นอกจากด้านวิชาการที่คณะนิติศาสตร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว กิจกรรมในด้านการบำเพ็ญ ประโยชน์แก่สังคม คณะนิติศาสตร์ก็ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มนับตั้งแต่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้และ ให้บริการช่วยเหลือโดยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2516 ซึ่งมีทั้งโครงการแนะนำกฎหมายเคลื่อนที่ โดยออกไปให้คำแนะนำกฎหมายในท้องที่ ต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคการ



ศึกษา และที่สำคัญยังมีศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนตั้งประจำอยู่ที่คณะเพื่อคอยให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการมาพบเพื่อขอคำปรึกษา หรือ โทรศัพท์มาขอคำปรึกษา ก็ตาม นอกจากนี้ ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนยังได้รับผิดชอบจัดรายการวิทยุเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทางคลื่นวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ “นิติมิติ” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.05 - 11.30 น.)

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอันสำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของคณะนิติศาสตร์ก็คือ นิสิตเก่าของคณะซึ่งได้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่คณะมากมายหลายครั้ง นับแต่ครั้งที่ได้มีการจัดตั้งแผนกวิชาชั้นใหม่ ๆ บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ก็ประสบปัญหาการไม่ยอมรับคุณวุฒิให้สอบเนติบัณฑิต ก็ต้องมีการผลักดันต่อสู้กันไม่น้อยกว่าจะเป็นที่ยอมรับ ครั้นเมื่อได้รับการยอมรับแล้ว บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ก็ได้แสดงความสามารถให้ปรากฏอีกหลายครั้ง นับแต่ นางดวงมालย์ ศิลปอาษา ที่เป็นบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คนแรกที่สอบเนติบัณฑิตไทยได้ที่หนึ่ง และยังเป็นสุภาพสตรีคนแรกซึ่งสอบเนติบัณฑิตไทยได้ที่หนึ่งด้วยเช่นกัน หลังจากนั้น ก็มีบัณฑิตของจุฬาฯ ที่สอบเนติบัณฑิตไทยได้ที่หนึ่งติดตลมาอีกหลายคน หรือแม้แต่ผู้สอบเนติบัณฑิตที่ได้รับคะแนนดีเยี่ยมถึงขั้น “เกียรตินิยม” ในประวัติศาสตร์ของสำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา คนแรก และคนที่ 2 ก็เป็นนิติศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ก็ได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ทั้งในภาคราชการและเอกชน มีตำแหน่งที่สำคัญ ๆ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีเป็นจำนวนมากมาย

คณะนิติศาสตร์ได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคนานาประการในการจัดตั้งมาด้วยความเรียบร้อย จนสามารถพัฒนาคณะไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ในรอบระยะเวลาที่คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ดำรงตำแหน่งคณบดีในวาระที่สองอีก 2 ปี เมื่อถึงปีพุทธศักราช 2521 คณบดี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้เห็นว่าคณะมีความพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอลาออกจากราชการไปดำเนินธุรกิจส่วนตัว คณะจึงได้คณบดีคนใหม่ คือ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชวโกลกุล ดำรงตำแหน่งอยู่อีก 2 ปี จึงขอลาออก และหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุกา กุลบุศย์ เป็นคณบดีสืบต่อไปเป็นเวลา 4 ปี เมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งของคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุกา กุลบุศย์ มหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชวโกลกุล กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งเป็นวาระที่ 2 และได้ดำรงตำแหน่งต่อมาอีก 8 ปี เมื่อหมดวาระของ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชวโกลกุล แล้วทางมหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีต่อจาก รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชวโกลกุล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้ดำรงตำแหน่งจนถึงในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2538 ก็ได้ขอลาออกจากตำแหน่งคณบดี เพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาษา โดยเมื่อรองศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้ลาออกแล้ว มหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ ได้ลาออกจากตำแหน่งคณบดี ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2542 มหาวิทยาลัย ก็ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ ขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีจนถึง 3 สิงหาคม 2546 ก็ได้ขอลาออกจากตำแหน่งคณบดีเพื่อโอนเข้ารับราชการในตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่งคณบดีสืบต่อมาอีก 8 ปี เมื่อหมดวาระของ รองศาสตราจารย์ธิตีพันธุ์ เชื้อบุญชัย แล้ว มหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ธนิตกุล และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีตามลำดับ เมื่อหมดวาระแล้ว มหาวิทยาลัยก็ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวนิชย์ ดำรงตำแหน่งคณบดีสืบเท่าจนปัจจุบัน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) BACHELOR OF LAWS (LL.B)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต

BACHELOR OF LAWS PROGRAM

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF LAWS (LL.B.)

3. ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT

FIELD OF STUDY : LAWS

4. ประเภทหลักสูตร

เชิงการจัดการ : หลักสูตรปกติ

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และภาวะความต้องการบัณฑิต

6.1 ปรัชญาของหลักสูตร

1. คณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการทางนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศ

2. คณะนิติศาสตร์เป็นสถานการศึกษาทางนิติศาสตร์ชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค เอเชียและในระดับนานาชาติ

3. คณะนิติศาสตร์เป็นสถานศึกษาทางนิติศาสตร์ที่มีบทบาทในการชี้แนะและแก้ปัญหาสังคมของประเทศ



6.2 ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการกฎหมายอย่างรอบด้าน และสามารถปรับประยุกต์ความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์กับศาสตร์อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถและเพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ ในกฎหมายสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ สาขาวิชากฎหมายมหาชน ตลอดจนมีจริยธรรมและคุณธรรม

2. เพื่อให้บัณฑิตมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (Social Concern)

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นนักนิติศาสตร์ (Professionalism)

4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นสากล (Internationalization)

5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำองค์ความรู้ทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นได้อย่างถูกต้อง

6.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก” ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก) 2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ) 3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา) 4. ทำเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ) 5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ (ใฝ่รู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้) 6. มีภาวะผู้นำ 7. สุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 9. ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีลักษณะเด่น คือ

1. นักกฎหมาย (Lawyer) ผู้สามารถใช้วิชากฎหมายประกอบการงานอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะงานกฎหมายโดยตรง เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย

1.1 รู้และเข้าใจกฎหมาย มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ

1.2 ปรับประยุกต์ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม สามารถปรับใช้กฎหมายที่ได้เรียนรู้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมและปราศจากอคติ

1.3 วิพากษ์กฎหมาย สามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์และสามารถค้นพบแนวทางพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎหมายบนพื้นฐานของความรู้ทางนิติศาสตร์

1.4 มีกระบวนการคิดทางกฎหมาย (Legal Mind) มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้และศิลป์ในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำหรับบรรลุเป้าหมายในการประกอบอาชีพตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.4.1 การคิดอย่างเป็นระบบเชิงวิพากษ์

1.4.2 ความสามารถในการจับประเด็น

1.4.3 การมีความคิดเชิงตรรกะและความคิดเชิงวิเคราะห์

1.4.4 ความสามารถในการตัดสินใจได้ดี โดยมีการให้เหตุผลที่เหมาะสม

2. วิศวกรสังคม (Social Engineer) ผู้ที่ออกแบบและขับเคลื่อนสังคมโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ

2.1 รับรู้และเข้าใจพลวัตของท้องถิ่นและสังคมภายนอก เข้าใจหลักพหุนิยมรู้ทันโลก สามารถดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของตนได้ในยุคโลกาภิวัตน์

2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดโครงสร้างสังคม มีความรู้ความเข้าใจหลักนิติรัฐ (Legal State) และนิติธรรม (Rule of Law) สามารถวางโครงสร้างสังคม เพื่อไปสู่สังคมที่มีลักษณะนิติรัฐได้

2.3 เป็นกลไกขับเคลื่อน เป็นกลไกในการพัฒนาสังคมโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เจรจาและไกล่เกลี่ย (Negotiator and Mediator) สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อนำมาซึ่งทางออกของปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์

3.1 รู้และเข้าใจความหลากหลายทางความคิด ยอมรับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายได้

3.2 เป็นกลางและปราศจากอคติ ไม่ลำเอียงด้วยอำนาจของความรักใคร่ชอบใจ ความโกรธเกลียดความกลัวภัย และความหลง

3.3 มีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางการฟัง พูด อ่าน เขียน

3.4 สามารถประสานประโยชน์ หาข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

4. ผู้มีความเป็นนักวิชาการ (Academic) เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้ทางด้านกฎหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเป็นอย่างดี

4.1 รู้และเข้าใจทฤษฎีกฎหมาย รู้และเข้าใจทฤษฎีกฎหมายอย่างลึกซึ้ง

4.2 เรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่รู้ และหมั่นศึกษาพัฒนาสติปัญญาและทักษะต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง

4.3 บูรณาการความรู้อย่างมีหลักการและเป็นระบบ สามารถนำความรู้หลากหลายมาผสมผสานเพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ

4.4 มีทักษะในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีทักษะในการค้นคว้า หาข้อมูลจับประเด็นสาระสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้แก่ผู้อื่นได้

4.5 มีความกล้าหาญทางวิชาการ ดำเนินวิชาชีพของตนและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด แน่วแน่ต่อหลักการและทฤษฎีที่ชอบธรรม โดยไม่เกรงกลัวต่ออำนาจอันมิชอบ



4.6 เคารพในเสรีภาพทางวิชาการ เคารพความแตกต่างทางความคิด

4.7 ความเป็นสากล มีความรู้ ความเข้าใจในนิติศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นสากล และทันต่อสภาวะการณ์ของโลก

5. ผู้ให้คำปรึกษา (Consultant) เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์มากเพียงพอที่จะให้คำแนะนำผู้อื่นทางกฎหมายได้

5.1 เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี สามารถรับฟังปัญหาและความคิดเห็นแก่บุคคลหรือสังคมอย่างมีวิจรรย์ญาณ และสามารถเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 มีบุคลิกภาพ มีเทคนิคในการจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามบนพื้นฐานของหลักวิชาการและความถูกต้องชอบธรรม

6. ผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ (Manager) เป็นผู้มี ความเข้าใจในระบบการทำงานภาคปฏิบัติ ที่สามารถบริหารและจัดการงานขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

6.1 มีมนุษยสัมพันธ์ มีบุคลิกภาพงดงามสมกาลเทศะ สามารถวางตนให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี และมีอัธยาศัยไมตรี

6.2 สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

6.3 เป็นผู้รู้จักประเมินและปรับปรุงตน รู้จักพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองและแสวงหาวิธีแก้ไขจุดด้อยตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6.4 เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามในหมู่คณะ องค์กรหรือสังคม อย่างสมบทบาทและหน้าที่ของตน

7. ผู้มีจริยธรรม (Legal Ethic) เป็นผู้ยึดหลักธรรมในการคิด การวางตน และการปฏิบัติงาน

7.1 มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดี คิดดี พูดดี ทำดี มีความละเอียดและเกรงกลัวต่อการกระทำชั่วอยู่ทุกขณะจิต

7.2 ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง สามารถข่มใจไม่คล้อยตาม สิ่งยั่วและอำนาจบังคับให้กระทำทุจริต

7.3 มีจิตสาธารณะ เสียสละได้แม้ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในโอกาสอันเหมาะสม โดยไม่รู้สึกรู้ว่าการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นเรื่องลำบาก

6.5 ภาวะความต้องการบัณฑิต

บัณฑิตทางกฎหมายยังเป็นที่ต้องการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

7. การเริ่มใช้หลักสูตร

ในปีการศึกษา 2563

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นที่มีใช้สาขานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาของไทยหรือสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาของต่างประเทศที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและ/หรือมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ประกาศกำหนด

9. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาโดยคณะนิติศาสตร์

10. ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (semester) คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน (summer session) ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก 1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

11. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรคือ 3 ปี และระยะเวลาการศึกษาที่ให้ศึกษาได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา

12. การลงทะเบียนเรียน

นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 4 หน่วยกิต (ในกรณีที่มีการเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน) และจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ที่ปรากฏในข้อ 19.4 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณบดีเป็นรายกรณีไป ในการนี้ นิสิตปีที่สูงกว่าสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในปีต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556



13. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

นิสิตต้องสอบได้เกรด A B+ B C+ C D+ D จึงถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบได้เกรด F ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นวิชาบังคับตามโครงสร้างหลักสูตร นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าเป็นวิชาเลือกเสรีนิสิตสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

1. นิสิตที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษา เรียนครบตามหลักสูตรของภาควิชาและสอบได้หน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 104 หน่วยกิต จะต้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาทางเว็บไซต์ <http://www.reg.chula.ac.th> ของสำนักงานการทะเบียนตามเวลาที่กำหนดให้แสดงความจำนง
2. สำนักงานการทะเบียนจะส่งผลการลงทะเบียนเรียนและผลการสอบของนิสิตที่ยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาให้คณะตรวจสอบหลักสูตร
3. เมื่อครบตามโครงสร้างหลักสูตรและนิสิตสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หลักสูตรของคณะฯ เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ และจัดทำประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาส่งให้สำนักงานการทะเบียนเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป

14. อาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทุกท่าน คือ ผู้อำนวยการหลักสูตรและรองผู้อำนวยการหลักสูตร การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษานิสิตสามารถขอรับรหัสที่ห้องหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอพบอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ทั้งนี้ หากต้องการขอคำปรึกษาสามารถพบได้เสมอ

15. จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ปีละประมาณ 300 คน

16. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่ และอุปกรณ์การสอนของคณะนิติศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว และใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย (อาคารพินิตประชานาถ) และที่ระบุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 104 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	6	หน่วยกิต
- วิชาศึกษาทั่วไป	6	หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ- 92 หน่วยกิต		
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์ (บังคับ)	80	หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)	12	หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี/เลือก	6	หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	104	หน่วยกิต

หมายเหตุ : นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตมาแล้ว จะได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ข้อ 1 จำนวน 28 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องเรียนรายวิชา 3404128 นิติตรรกศาสตร์และการใช้ภาษากฎหมาย จำนวน 2 หน่วยกิต , รายวิชา 3404123 ประวัติศาสตร์กฎหมาย จำนวน 2 หน่วยกิต และรายวิชา 3404129 จริยธรรมและปรัชญาพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย จำนวน 2 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ จำนวน 6 หน่วยกิต

1. วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ

(1) ต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาจำนวน 6 หน่วยกิต

3404123	ประวัติศาสตร์กฎหมาย Legal History	2(2-0-4)
3404128	นิติตรรกศาสตร์และการใช้ภาษากฎหมาย Legal Logics and Legal Language	2(2-0-4)
3404129	จริยธรรมและปรัชญาพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย Legal Ethics	2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 92 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์ (บังคับ) จำนวน 80 หน่วยกิต

3401101	กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน Property Law	3(3-0-6)
3401103	กฎหมายว่าด้วยบุคคล Persons Law	2(2-0-4)



3401106	กฎหมายว่าด้วยครอบครัว Family Law	3(3-0-6)
3401108	กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา Law of Juristic Acts and Contracts	3(3-0-6)
3401123	หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย Fundamental Legal Principles	3(3-0-6)
3401202	ผลแห่งหนี้ Effect of Obligations	3(3-0-6)
3401204	กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน Loan and Security Transactions	3(3-0-6)
3401212	กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และให้ Law of Sales, Hire of Property, Hire Purchase, Exchange and Gift Contracts	3(3-0-6)
3401213	กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ Law of Agency, Brokerage, Hire of Service and Hire of Work Contracts	2(2-0-4)
3401214	กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate, Unjust Enrichment and Liability from Unsafe Products	3(3-0-6)
3401301	กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ Law on Business Organizations	3(3-0-6)
3401306	กฎหมายว่าด้วยมรดก Inheritance Law	3(3-0-6)

3401307	กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ Negotiable Instruments	2(2-0-4)
3401308	กฎหมายการคลังและภาษีอากร Public Finance Law and Taxation	3(3-0-6)
3402101	กฎหมายอาญาหลักทั่วไป Criminal Law : General Principles	3(3-0-6)
3402201	กฎหมายอาญาภาคความผิด 1 Criminal Law: Specific Offences I	2(2-0-4)
3402202	กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 Criminal Law: Specific Offences II	2(2-0-4)
3402301	กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง Civil Procedure	4(4-0-8)
3402302	กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure	4(4-0-8)
3403202	กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล Judiciary Process and Court System	2(2-0-4)
3403305	กฎหมายว่าด้วยพยาน Evidence Law	3(3-0-6)
3404120	กฎหมายรัฐธรรมนูญ Constitutional Law	3(3-0-6)
3404125	หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน General Principles of Public Law	3(3-0-6)
3404301	กฎหมายแรงงาน Labour Law	3(3-0-6)
3404320	กฎหมายปกครอง Administrative Law	3(3-0-6)
3404404	นิติปรัชญา Legal Philosophy	3(3-0-6)
3405301	กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง Public International Law	3(3-0-6)



3405302 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)

Private International Law

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก) จำนวน 12 หน่วยกิต

นิสิตต้องเลือกเรียนชุดวิชาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งตามที่เลือกในข้อ 2.2 และต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ 12 หน่วยกิต ในสาขาที่เลือกนั้น ดังนี้

2.3.1 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

2.3.2 สาขาวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา

2.3.3 สาขาวิชากฎหมายมหาชน

2.3.4 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

2.3.1 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

3401400 กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2(2-0-4)

Personal Income Tax Law

3401401 กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล 2(2-0-4)

Corporate Income Tax Law

3401410 กฎหมายแข่งขันทางการค้า 2(2-0-4)

Trade Competition Law

3401433 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

Business Law in English

3401434 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)

Intellectual Property Law

3401436 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2(2-0-4)

Seminar on Business Law

3401437 กฎหมายหลักทรัพย์ 2(2-0-4)

Securities Regulations

3401438 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา 2(2-0-4)

Contract Negotiation and Drafting

3404407 กฎหมายการตลาด 2(2-0-4)

Marketing Law

3404435	กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค Consumer Protection Law	2(2-0-4)
3404484	กฎหมายภาษีการบริโภค Consumption Tax	2(2-0-4)
3405401	กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ International Business Transaction Law	2(2-0-4)
3405433	สัญญาระหว่างประเทศ International Contract	2(2-0-4)

2.3.2 สาขาวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา

3401430	กฎหมายแพ่งและอาญาภาคภาษาอังกฤษ Civil and Criminal Law in English	2(2-0-4)
3401431	สัมมนากฎหมายแพ่ง Seminar on Civil Law	2(2-0-4)
3401432	กฎหมายประกันภัย Insurance Law	2(2-0-4)
3402400	อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา Crime Science	2(2-0-4)
3402430	สัมมนากฎหมายอาญา Seminar on Criminal Law	2(2-0-4)
3402431	อาชญากรรมทางธุรกิจ Business Crime	2(2-0-4)
3403432	กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี Civil Procedure: Execution of Judgements or Orders	2(2-0-4)
3403433	กฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Law	2(2-0-4)
3403434	สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง Seminar on Civil Procedure	2(2-0-4)
3403435	สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Seminar on Criminal Procedure	2(2-0-4)



2.3.3 สาขาวิชากฎหมายมหาชน

3404302	กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายรัฐสภา Election Law and Parliamentary Law	2(2-0-4)
3404303	กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง Administrative Procedure Law	2(2-0-4)
3404427	กฎหมายการปกครองท้องถิ่น Local Government Law	2(2-0-4)
3404428	กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ Public Economic Law	2(2-0-4)
3404439	ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง Administrative Court and Procedure	2(2-0-4)
3404442	สัญญาของรัฐ State Contracts	2(2-0-4)
3404444	กฎหมายสิ่งแวดล้อม Environmental Law	2(2-0-4)
3404447	สัมมนากฎหมายปกครอง Seminar on Administrative Law	2(2-0-4)
3404449	สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ Seminar on Constitutional Law	2(2-0-4)

2.3.4 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

3405406	หลักพื้นฐานกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Fundamental Principles of International Economic Laws	2(2-0-4)
3405407	กฎหมายองค์การการค้าโลก WTO Significant Agreements	2(2-0-4)
3405408	กฎหมายอาเซียน Asean Law	2(2-0-4)
3405409	กฎหมายระหว่างประเทศกับการปฏิบัติการทางไซเบอร์ International Law and Cyber Operations	2(2-0-4)

3405430	กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล International Law on Sea	2(2-0-4)
3405431	กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ International Criminal Law	2(2-0-4)
3405435	กฎหมายระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ International Law in English	2(2-0-4)
3405436	กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ International Environmental Law	2(2-0-4)
3405437	กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ International Organization Law	2(2-0-4)
3405438	กฎหมายสหภาพยุโรป European Union Law	2(2-0-4)
3405439	สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ Seminar on International Law	2(2-0-4)
3405440	กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ International Humanitarian Law	2(2-0-4)
3405441	กฎหมายสิทธิมนุษยชน Human Rights Law	2(2-0-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี/เลือก

จำนวน 6 หน่วยกิต

นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกอีก 6 หน่วยกิตดังนี้

3.1 ลงทะเบียนเรียนโดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ให้ครบ 6 หน่วยกิต โดยสามารถเลือกรายวิชาใดในระหว่าง (1) และ (2) คละกันได้อย่างเสรี

(1) วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก) ในรายวิชาที่ยังมิได้ลงทะเบียนเรียนมาก่อนโดยไม่จำกัดสาขา

(2) วิชาเลือกเสรีในคณะนิติศาสตร์

3. วิชาเลือกเสรีในคณะนิติศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

3401402	กฎหมายธุรกิจ และการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน Seminar on Business and Investment Law in the ASEAN	2(2-0-4)
---------	---	----------



3401439	การเจรจาต่อรองสำหรับนักกฎหมาย Negotiation for Lawyers	2(2-0-4)
3401440	กฎหมายกับเทคโนโลยีทางการเงิน Fintech Law	2(2-0-4)
3401451	สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Seminar on Intellectual Property Law	2(2-0-4)
3401470	กฎหมายตราสารอนุพันธ์ Law on Derivatives	2(2-0-4)
3401480	กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการลงทุน และการเงิน Law on Structuring and Financing Foreign Direct Investment	2(2-0-4)
3402401	กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ Law on Transnational Crimes	2(2-0-4)
3402402	กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ Law on Cyber Crimes	2(2-0-4)
3403400	ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ Constitutional Court and Procedure	2(2-0-4)
3403430	กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน Juvenile Offences	2(2-0-4)
3403431	กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค Consumer Case Procedure Law	2(2-0-4)
3403481	การว่าความและศาลจำลอง Litigation and Moot Court	2(2-0-4)
3403482	นิติเวชศาสตร์ Forensic Medicine	2(2-0-4)
3403483	กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาล Non-Judiciary Dispute Settlement	2(2-0-4)
3403484	การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา Criminal Investigation and Inquiry	2(2-0-4)

3404100	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่น Introduction To Japanese Law	2(2-0-4)
3404114	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมัน Introduction To Roman Law	2(2-0-4)
3404119	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจีน Introduction to Chinese Law	2(2-0-4)
3404127	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคอมมอนลอว์ Interoduction to Common Law	2(2-0-4)
3404402	กฎหมายพลังงาน Energy Law	2(2-0-4)
3404403	สัมมนากฎหมายกับการพัฒนา Seminar on Law and Developmet	2(2-0-4)
3404408	สัมมนากฎหมายกับเพศภาวะ Seminar on Law and Gender	2(2-0-4)
3404410	กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม Cultural Law	2(2-0-4)
3404412	กฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา Sports Law	2(2-0-4)
3404413	กฎหมายเกี่ยวกับการบันเทิง Entertainment Law	2(2-0-4)
3404414	กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข Law on Medicine and Public Health	2(2-0-4)
3404418	กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและผังเมือง Urban Development and Urban Planning Law	2(2-0-4)
3404419	กฎหมายอาหารและยา Food and Drug Law	2(2-0-4)
3404420	การประเมินผลกระทบของกฎหมาย Regulatory Impact Assessment	2(2-0-4)



3404421	กฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นและบริษัทเทคโนโลยี Startup and Technology Company Law	2(2-0-4)
3404429	กฎหมายและนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Law and Policy on Digital Economy and Society	2(2-0-4)
3404430	กฎหมายธนาคาร Banking Law	2(2-0-4)
3404431	กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด Narcotics Law	2(2-0-4)
3404432	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ Introduction to Comparative Law	2(2-0-4)
3404433	กฎหมายกับความมั่นคงของชาติ Law and National Security	2(2-0-4)
3404434	กฎหมายกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Law and Anti-Corruption	2(2-0-4)
3404436	กฎหมายกับบทบาทของชุมชนและประชาชน Law and Community and Citizens role	2(2-0-4)
3404437	กฎหมายมหาชนภาคภาษาต่างประเทศ Public Law in Foreign Language	2(2-0-4)
3404443	สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม Seminar on Law and Social Problems	2(2-0-4)
3404446	สัมมนาการร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ Seminar on Legal Drafting and Legislative Process	2(2-0-4)
3404451	กฎหมายกับปัญหาประชากร Law and Population Problems	2(2-0-4)
3404453	กฎหมายกับนวัตกรรม Law and Innovation	2(2-0-4)
3404454	กฎหมายกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ Law and State Power Control	2(2-0-4)

3404457	กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ Pub Assembly Law	2(2-0-4)
3404458	อนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ Inter Commer Arbi	2(2-0-4)
3404470	กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน Law on Land Management	2(2-0-4)
3404471	สัมมนากฎหมายภาษีอากร Seminar on Taxation	2(2-0-4)
3404472	กฎหมายศุลกากร Customs Law	2(2-0-4)
3404474	กฎหมายแร่และปิโตรเลียม Mineral Resource and Petroleum Law	2(2-0-4)
3404492	สัมมนากฎหมายแรงงานและประกันสังคม Seminar on Labour Law and Social Security	2(2-0-4)
3404493	กฎหมายอุตสาหกรรม Industrial Law	2(2-0-4)
3404495	กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล Law on Public Information Access and Rights of Privacy	2(2-0-4)
3404497	กฎหมายภาษีทรัพย์สิน Law on Property Taxation	2(2-0-4)
3404498	กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน Investment Law	2(2-0-4)
3404499	กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี Law of Technology	2(2-0-4)
3404501	กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ Privacy and Cyber Security Law	2(2-0-4)



3405101	ศาลจำลองคดีระหว่างประเทศ International Moot Court	2(2-0-4)
3405303	สัมมนากฎหมายอาเซียน Seminar on ASEAN Law	2(2-0-4)
3405404	สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน International Investment Law Seminar	2(2-0-4)
3405446	กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา International Law and Development	2(2-0-4)
3405449	กฎหมายสินค้าเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก Laws on Agricultural Merchandise under WTO	2(2-0-4)
3405450	กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอวกาศ Space Law	2(2-0-4)
3405451	กฎหมายการบินอากาศ Air Law	2(2-0-4)
3405475	กฎหมายพาณิชย์นาวี Maritime Law	2(2-0-4)
3405477	หลักการภาษีระหว่างประเทศ International Taxation	2(2-0-4)
3405483	กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการลี้ภัยและการย้ายถิ่น International Refugee and Migration Law	2(2-0-4)
3405484	กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก International Law of Child Rights	2(2-0-4)
3405485	กฎหมายระหว่างประเทศกับปัญหาการเมือง ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน International Law and Contemporary Political Issues	2(2-0-4)

18. แผนการศึกษา

แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

นิสิตจะต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น โดยถือว่าแผนการศึกษานี้เป็นเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน หากนิสิตลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษานี้จะถือว่าเป็นการลงทะเบียนผิดระเบียบ คณะจะเพิกถอนการลงทะเบียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนผิดระเบียบออกและกำหนดสัญลักษณ์ W แทน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดี

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

		หน่วยกิต
1.	3401101 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน	3(3-0-6)
2.	3401103 กฎหมายว่าด้วยบุคคล	2(2-0-4)
3.	3401108 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา	3(3-0-6)
4.	3401123 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย	3(3-0-6)
5.	3402101 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป	3(3-0-6)
6.	3404128 นิติตรรกศาสตร์และการใช้ภาษากฎหมาย	2(2-0-4)
รวม		16 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

		หน่วยกิต
1.	3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว	3(3-0-6)
2.	3401202 ผลแห่งหนี้	3(3-0-6)
3.	3401212 กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และให้	3(3-0-6)
4.	3401214 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลากมิดครได้	3(3-0-6)
5.	3404123 ประวัติศาสตร์กฎหมาย	2(2-0-4)
6.	3404125 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน	3(3-0-6)
7.	3404129 จริยธรรมและปรัชญาพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย	2(2-0-4)
รวม		19 หน่วยกิต



ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

		หน่วยกิต
1.	3401204 กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน	3(3-0-6)
2.	3401213 กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ	2(2-0-4)
3.	3401301 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจ	3(3-0-6)
4.	3401307 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ	2(2-0-4)
5.	3402201 กฎหมายอาญาภาคความผิด 1	2(2-0-4)
6.	3402301 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	4(4-0-8)
7.	3404120 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	3(3-0-6)
8.	3403202 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล	2(2-0-4)
รวม		21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

		หน่วยกิต
1.	3401306 กฎหมายว่าด้วยมรดก	3(3-0-6)
2.	3401308 กฎหมายการคลังและภาษีอากร	3(3-0-6)
3.	3402202 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2	2(2-0-4)
4.	3402302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	4(4-0-8)
5.	3404301 กฎหมายแรงงาน	3(3-0-6)
6.	3404320 กฎหมายปกครอง	3(3-0-6)
7.	3405301 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง	3(3-0-6)
รวม		21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

		หน่วยกิต
1.	3403305 กฎหมายว่าด้วยพยาน	3(3-0-6)
2.	3405302 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	3(3-0-6)
3.	xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)	2(2-0-4)
4.	xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)	2(2-0-4)
5.	xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)	2(2-0-4)
6.	xxxxxxx วิชาเลือกเสรี	2(2-0-4)
รวม		14 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

		หน่วยกิต
1.	3404404 นิติปรัชญา	3(3-0-6)
2.	xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)	2(2-0-4)
3.	xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)	2(2-0-4)
4.	xxxxxxx วิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)	2(2-0-4)
5.	xxxxxxx วิชาเลือกเสรี	2(2-0-4)
6.	xxxxxxx วิชาเลือกเสรี	2(2-0-4)
รวม		13 หน่วยกิต



คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ

(1) นิสิตต้องลงทะเบียนทุกวิชา

3404123 ประวัติศาสตร์กฎหมาย

2(2-0-4)

ที่มาของกฎหมายไทย กฎหมายไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงยุคก่อนการปฏิรูประบบกฎหมาย การปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย กำเนิดและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนอิทธิพลของระบบกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อกฎหมายของนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

- **Legal History**

LEGAL HISTORY

Sources of Thai laws; Thai laws from Sukhothai era to pre-reforming era of Thai legal system; legal system and Thai judicial process reformation; origin and evolution of major legal systems, including their influences upon various countries including Thailand.

3404128 นิติตรรกศาสตร์และการใช้ภาษากฎหมาย

2(2-0-4)

หลักตรรกศาสตร์เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนนิติศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการหาเหตุผล การรู้จักใช้เหตุและผล รวมถึงการนำเสนอความคิดอย่างเป็นระบบการใช้ภาษากฎหมายไทย ทั้งในการอ่าน การพูด และการเขียน

- **Legal Logics and Legal Language**

LEGAL LOGIC LANG

Basic logic principles beneficial to studying legal science, with emphasis on reason finding processes; utilization of causes and effects, including systematic presentation of ideas. Legal writing with emphasis on analysis of cases and academic legal writing; and legal rhetoric. Using of legal language in reading speaking and writing.

3404129 จริยธรรมและปรัชญาพื้นฐานสำหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4)

ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ หลักการและสาระสำคัญของจริยธรรมทางกฎหมายและปรัชญากฎหมาย ที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาและประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์

- **Legal Ethics**

LEGAL ETHICS

Study of necessary and basic meaning, evolution, concepts and principles of legal ethics, for studying and working in law profession.

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางนิติศาสตร์ (บังคับ)

3401101 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 3(3-0-6)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและทรัพย์สินการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ แตนแห่งกรรมสิทธิ์ การใช้กรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์รวม ทรัพย์สินสิทธิประเภทต่าง ๆ

- **Property Law**

PROPERTY LAW

Legal principles pertaining to things and property; acquisition of ownership; extent of ownership; exercise of ownership; co-ownership; types of jus in rem.

3401103 กฎหมายว่าด้วยบุคคล 2(2-0-4)

หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลภูมิลำเนาความสามารถ

- **Persons Law**

PERSONS LAW

Law on persons, natural persons and juristic persons, domicile, and capacity

3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว 3(3-0-6)

การสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา หนี้สินของสามีภริยา การสมรสที่เป็นโมฆะ การสมรสที่เป็นโมฆียะ การหย่า บิดามารดากับบุตร สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง บุตรบุญธรรม



- **Family Law**

FAMILY LAW

Legal principles on family law, marriages, parents and children, and countenance.

3401108
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา มูลแห่งหนี้ที่เกิดจากสัญญา ระยะเวลายุติอายุความ กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา

- **Law of Juristic Acts and Contracts**

LAW JURISTIC ACTS

Law of juristic acts and contracts obligations deriving from contracts periods of time; prescription; laws pertaining to unfair contract terms; law on electronic transactions and consumer protection law pertaining to contract terms.

3401123
หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
3(3-0-6)

ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ความสัมพันธ์ของวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมายหลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ ที่มา ของสิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแห่งสิทธิ หลักสำคัญในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ

- **Fundamental Legal Principles**

FUND LEGAL PRINC

Meaning, evolution, fundamental principles of civil and private law; relationship between law and other disciplines; application and interpretation of laws; filling the gaps in laws; principles of the right holders; types, exercising sources, changes, transference, extinction and evidence of rights, principles in various types of law.

3401202
ผลแห่งหนี้
3(3-0-6)

วัตถุแห่งหนี้ ผลธรรมดาและผลพิเศษแห่งหนี้ ความระงับแห่งหนี้

- **Effect of Obligations**

EFFECT OBLIGAT

Subject of obligations; ordinary and exceptional effects of obligations; extinction of obligations.

3401204
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมและหลักประกัน
3(3-0-6)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ค้ำประกัน จำนอง จำนำ และหลักประกันแห่งอื่นประเภทต่าง ๆ

- **Loan and Security Transactions**

LOAN SEC TRANS

Legal principles pertaining to loans, deposits, warehousing suretyship, mortgages, pledges and securities for various types of debts.

3401212
กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และให้
3(3-0-6)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และให้

- **Law of Sales, Hire of Property, Hire Purchase, Exchange and Gift Contracts**

LAW SALES CONT

Legal principles pertaining to sale, exchanges, gifts, hire of property and hire purchase.

3401213
กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ
2(2-0-4)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนและนายหน้าประเภทต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน จ้างทำของ

- **Law of Agency, Brokerage, Hire of Service and Hire of Work Contracts**

LAW AGEN CONT

Legal principles pertaining to agency and various types of brokerage, law pertaining to hire-of- service, hire-of-work.

3401214
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลากมิควรได้
3(3-0-6)

มูลแห่งอื่นอันเกิดจากการละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลากมิควรได้ ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย



- **Law of Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate, Unjust Enrichment and Liability from Unsafe Products**

LAW WRONGFUL ACTS

Obligations deriving from wrongful acts, management of affairs without mandate, unjust enrichment and liabilities for damages arising from unsafe products.

3401301

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

3(3-0-6)

ประเภทการจัดตั้ง โครงสร้างขององค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัท และบริษัทมหาชน จำกัด การเงิน การระดมทุน การบริหารจัดการ การจัดการภายในและการควบคุมการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจ การเข้าสู่ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารกับบุคคลภายนอก ความรับผิดทางอาญาขององค์กรธุรกิจ กรรมการและผู้บริหาร

- **Law on Business Organizations**

LAW BUS ORGANIZON

Types, formation, structures of partnership, companies and public company limited; finances, fund raising, management, internal management and management control in business organizations, appointment, powers, duties, and liability directors and executives; relationships among shareholders, directors, executives and third persons, criminal liability of business organizations, directors and executives.

3401306

กฎหมายว่าด้วยมรดก

3(3-0-6)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พิษนัยกรรม วิธีจัดการและปັນทรัพย์มรดก

- **Inheritance Law**

INHERITANCE LAW

Legal principles pertaining to succession; statutory right of inheritance; wills; administration and distribution of an estate.

3401307 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 2(2-0-4)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน และตราสารเปลี่ยนมือประเภทต่าง ๆ

- **Negotiable Instruments**

NEGOTIABLE INSTRUM

Legal principles pertaining to current accounts, bills, and types of negotiable instruments.

3401308 กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3(3-0-6)

ที่มา ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายการคลัง นโยบายการเงินและการคลังของรัฐ การจัดองค์กรของรัฐทางการคลัง รายได้การก่อหนี้สาธารณะ และรายจ่ายของรัฐ วิธีการจัดทำงบประมาณของรัฐ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของรัฐ การควบคุมการเงินและการคลังของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ทฤษฎีหลักกฎหมายและหลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษีอากรตลอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษีอากรกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

- **Public Finance Law and Taxation**

PUB FIN LAW TAX

Sources, theories and basic concepts of public finance law; state's monetary and finance policies; structuring state organisations for public finance; state revenue, public loans and expenditures; process in state budgeting, examining budget spending; various forms of control on state's monetary and public finance; theory and principles of law and economics relating to taxation, including relationship between taxation and socio-economic structures.

3402101 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 3(3-0-6)

หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตั๋วการและผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีกอาญาความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ



- **Criminal Law : General Principles**

CRIM LAW GEN PRINC

General principles on criminal law; application of criminal law; punishments and measures of safety; criminal liabilities; criminal attempts, principals and supporters, concurrence of offences; recidive; prescription, and laws applicable to petty offences.

3402201
กฎหมายอาญาภาคความผิด 1
2(2-0-4)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3402101

หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะ 1 ถึง 9 ในภาค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

- **Criminal Law : Specific Offences I**

CRIM LAW OFFEN I
CONDITION : PRER 3402101

Legal principles pertaining to specific offences of Title 1 to 9 in Book 2 of the Penal Code.

3402202
กฎหมายอาญาภาคความผิด 2
2(2-0-4)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3402101 และ 3402201

หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะ 10 ถึง 13 ในภาค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

- **Criminal Law : Specific Offences II**

CRIM LAW OFFEN II
CONDITION : PRER 3402101 and 3402201

Legal principles pertaining to specific offences of Title 10 to 13 in Book 2 and petty offences in Book 3 of the Penal Code

3402301
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4(4-0-8)

หลักทั่วไปในการดำเนินคดีแพ่งเขตอำนาจศาล วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา

- **Civil Procedure**

CIVIL PROCEDURE

Legal principles on litigating civil cases; jurisdiction; procedures in courts of first appeal, and The Supreme Court.

3402302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4(4-0-8)

หลักทั่วไปในการดำเนินคดีอาญา อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา

- **Criminal Procedure**

CRIMINAL PROCEDURE

General principles on litigating criminal cases; powers of inquiry officials and competency of courts; prosecution of criminal cases; procedures in Courts of First Instance, courts of appeal and The Supreme Court.

3403202 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล 2(2-0-4)

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ระบบศาลเดี่ยวหรือศาลยุติธรรม ระบบศาลคู่หรือศาลชำนาญพิเศษ โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลรัฐธรรมนูญ

- **Judiciary Process and Court System**

JUD PRO COURT

Justice procedure : civil, criminal and administrative; single or ordinary court system; dual or specialized court system; structure and judicial administration in Court of Justice, Administrative Court, Military Court, and Constitutional Court.

3403305 กฎหมายว่าด้วยพยาน 3(3-0-6)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พยานหลักฐานในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา

- **Evidence Law**

EVIDENCE LAW

Legal principles pertaining to evidence; evidence for proceeding civil and criminal cases.

3404120 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)

ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทำรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตยองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของไทยกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ



- **Constitutional Law**

CON LAW

History, meaning, types, and process in constitution making; sovereignty; state organs; legislative process; constitutional rights, freedom and duties of people; control of constitution conformity; constitutional review, Constitution with those of foreign countries.

3404125**หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน****3(3-0-6)**

วิวัฒนาการ บ่อเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสร้างทางปกครองในรัฐ อำนาจและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยเฉพาะการแบ่งแยกการใช้อำนาจ อำนาจตุลาการและอำนาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใช้อำนาจของศาลปกครอง

- **General Principles of Public Law**

GEN PRINC PUB LAW

Evolution, sources, philosophy, meaning, characteristics and types of public law; theories on state's administrative structuring; powers and significant theories pertaining to the exercise of power, especially separation of power; discretionary powers and mandatory powers ; administrative acts; exercise of power by administrative court.

3404301**กฎหมายแรงงาน****3(3-0-6)**

วิวัฒนาการและหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ การคุ้มครองแรงงาน การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว แรงงานสัมพันธ์ การระงับข้อพิพาทแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน

- **Labour Law**

LABOUR LAW

Evolution and general principles of labour law; differences between hire-of-service and hire-of-work agreements; labour protection; alien labour protection; labour relation; labour dispute settlement and procedures in labour cases.

3404320
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)

หลักทั่วไปและลักษณะสำคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระทำทางปกครอง ผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร

- **Administrative Law**

ADMINISTRATIVE LAW

General principles and important characteristics of administrative law; administrative organs; administrative act; legal effect of administrative act; revocation of administrative act; administrative execution; procedures performed by administrative officials; public service; administration of state organs.

3404404
นิติปรัชญา
3(3-0-6)

ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมายในสำนักความคิดทางกฎหมายต่าง ๆ ปรัชญาที่เป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเน้นเรื่องความหมายของกฎหมาย อำนาจอธิปไตย โทษ สิทธิ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย

- **Legal Philosophy**

LEGAL PHILOSOPHY

Biography and works of renowned legal philosophers in schools of thought; fundamental philosophy of legal theories, with emphasis on meaning of law, sovereignty, penalty, right, justice, social fairness, equality; influence of legal philosophy on law making and application.

3405301
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 3-0-6)

ความหมาย ลักษณะบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง การใช้อำนาจรัฐความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในความรับผิดชอบระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทของรัฐ



- **Public International Law**

PUB INTER LAW

Meaning, characteristic, sources of public international law; legal personnel in public international law; exercising of state power; relationship between international law and domestic law; international liability of states; dispute settlement among states.

3405302
กฎหมายระหว่างประเทศแพ่งคดีบุคคล
3(3-0-6)

ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแพ่งคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ

- **PRIV INTER LAW**

Private International Law

Meaning and characteristic of private international law; nationality; status of native and alien; conflict of laws; proceeding of cases with foreign.

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก)
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3401400
กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2(2-0-4)

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทย อาทิสถานภาษี หน่วยภาษี ประเภทเงินได้พึงประเมิน การยกเว้นภาษี การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน สิทธิประโยชน์ทางภาษี โครงสร้างอัตราภาษี การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การยื่นและชำระภาษี การหักภาษี ณ ที่จ่าย การบริหารจัดการเก็บภาษี

- **Personal Income Tax Law**

PER INCOME TAX LAW

Fundamental principles pertaining income tax on individuals; the structure of the personal income tax; rules and regulations on personal income taxation under Thai laws; for example, rules and regulations on tax base, tax unit, categorisation of income, tax exemption, expense deduction and allowance, tax incentive, tax rate structure, calculation of the amount of personal income tax payable, filing a tax return and paying tax, withholding tax, tax administration and collection.

3401401 กฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล 2(2-0-4)

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล โครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายไทย อาทิ ฐานภาษี หน่วยภาษี การรับรู้รายได้รายจ่าย เงื่อนไขการคำนวณกำไรและขาดทุนสุทธิ รายจ่ายต้องห้าม การยกเว้นภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี โครงสร้างอัตราภาษี การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่นและชำระภาษี การบริหารจัดการเก็บภาษี

- **Corporate Income Tax Law**

COR INCOME TAX LAW

Fundamental principles pertaining income tax on corporate entities; the structure of the corporate income tax; rules and regulations on corporate income taxation under Thai laws; for example, rules and regulations on tax base, tax unit, income and expenses recognition, conditions in the calculation of net profit and net loss, non-deductible expenses, tax exemption, tax incentive, tax rate structure, calculation of the amount of corporate income tax payable, filing a tax return and paying tax, withholding tax, tax administration and collection.

3401410 กฎหมายแข่งขันทางการค้า 2(2-0-4)

การผูกขาดทางการค้าและผลกระทบต่อผู้บริโภคเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ประเภทต่าง ๆ ของการผูกขาดกฎหมายแข่งขันทางการค้าและการใช้บังคับกฎหมายแข่งขันทางการค้า

- **Trade Competition Law**

TRADE COMP LAW

Monopoly and its impacts on consumers; economy and national security; types of monopoly; trade competition law; enforcement of trade competition Law.

3401433 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางกฎหมายธุรกิจ การอ่านและการแปลเอกสารและสัญญาสำคัญทางธุรกิจ บทความในนิตยสารทางธุรกิจและวารสารกฎหมาย การร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจและสัญญาทางธุรกิจ



- **Business Law in English**

BUS LAW ENG

Technical English vocabulary in business laws; reading comprehension and translation of business documents and significant contracts, articles in business and law journals; drafting of documents relating to business law and business contracts.

3401434
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)

วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

- **Intellectual Property Law**

INTELL PROP LAW

Evolution and concepts on intellectual property; protection categories of intellectual properties protection of intellectual property in international context; licensing agreement of intellectual properties.

3401436
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

- **Seminar on Business Law**

SEM BUS LAW

Discussion and analysis on substantial issues pertaining to business law.

3401437
กฎหมายหลักทรัพย์
2(2-0-4)

แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมายของหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อหลักทรัพย์เพื่อการครอบงำกิจการ

- **Securities Regulations**

SECU REGULATIONS

Concepts relating to money and capital markets; meaning of securities, stock exchange, Securities and Exchange Commission; stock trading in the stock exchange; conduct of securities business, mutual fund management, unfair stock trading; business take over by means of stock acquisition.

3401438
การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา
2(2-0-4)

หลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียมประเด็น และทักษะการเจรจาต่อรอง การร่างสัญญาสถานการณ์จำลองในการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา

- **Contract Negotiation and Drafting**

CONTR NEGO DRAFT

Principles, process, planning, preparation and skills in negotiating; contract drafting; simulation in negotiating and contract drafting.

3404407
กฎหมายการตลาด
2(2-0-4)

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมและควบคุมการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางการตลาด ผลกระทบต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่อธุรกิจ

- **Marketing Law**

MARKETING LAW

Theories and concepts on marketing support and control; laws pertaining to the elements of marketing.

3404435
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)

กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเพื่อพิทักษ์ สิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

- **Consumer Protection Law**

CON PROTECT LAW

Rule of law to protect consumer rights and benefits; consumer protection Law; enforcement of consumer protection law.



3404484**กฎหมายภาษีการบริโภค****2(2-0-4)**

หลักการและแนวคิดของกฎหมายภาษีการบริโภค ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

- **Consumption Tax**

CONSUMPTION TAX

Principles and concepts of laws on consumption tax, specific business tax, excise tax, value added tax and other taxes of similar nature.

3405401**กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ****2(2-0-4)**

หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างทางกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการซื้อขายระหว่างประเทศ การโอนชำระเงินระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าและการประกันภัยระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ การถ่ายเทเทคโนโลยีระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศ

- **International Business Transaction Law**

INTER BUS TRANSAC

Principles and basic concepts in international business transactions; structure of international business transactions; international trade law affecting international trade, particularly those governing international sale, international payment and transfer, carriage and insurance of goods as well as laws and contracts relating to international investment, international technology transfer and settlement of international business disputes.

3405433**สัญญาระหว่างประเทศ****2(2-0-4)**

ทฤษฎีลักษณะและสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศหลักการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการร่างและการตรวจสอบสัญญาประเด็นที่พึงพิจารณาในการทำสัญญาระหว่างประเทศผลของสัญญาระหว่างประเทศการระงับข้อพิพาท

- **International Contract**

INTER CONTRACT

Theories, characteristics and legal status of international contracts; principles and case studies on contract negotiation, drafting and reviewing; issues to be considered in drafting international contract; effects of international contract; dispute settlement.

สาขากฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา
3401430 กฎหมายแพ่งและอาญาภาคภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางกฎหมายแพ่งและอาญา การอ่านและการแปล ตั๋วบทกฎหมายตำรา เอกสาร และคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและอาญา

- **Civil and Crimininal Law in English**

CIVIL CRIM LAW ENG

Technical English vocabulary for civil and criminal law; reading comprehension and translation of legal provisions, text books, documents, and cases relating to civil and criminal law.

3401431 สัมมนากฎหมายแพ่ง 2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายแพ่ง

- **Seminar on Civil Law**

SEM CIVIL LAW

Discussion and analysis of substantial issues pertaining to civil law.

3401432 กฎหมายประกันภัย 2(2-0-4)

ทฤษฎี หลักกฎหมายและขอบเขตการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ประกันภัยค้ำจุน

- **Insurance Law**

INSURANCE LAW

Theories, legal principles, and scope of various types of insurance; insurance agency, and insurance brokerage; guarantee insurance.



3402400 อาชญาวิทยาและกัณฑวิทยา 2(2-0-4)

ความหมาย ประเภท สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม และแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมบนพื้นฐานของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศึกษาการลงโทษ วัตถุประสงค์ในการลงโทษ และแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตลอดจนศึกษาถึงผู้ประกอบอาชญากรรม และเหยื่ออาชญากรรมด้วย

- **Crime Science**

CRIME SCIENCE

Meaning, types, cause of crime; guideline to prevent crime based on science and social science theories, study of punishment, purposes of punishment, and concept of punishment which changes in a passage of time, study of criminal and victim of crime.

3402430 สัมมนากฎหมายอาญา 2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญในกฎหมายอาญา

- **Seminar on Criminal Law**

SEM CRIM LAW

Discussion and analysis on some substantial issues pertaining to criminal law.

3402431 อาชญากรรมทางธุรกิจ 2(2-0-4)

ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยเน้นกฎหมายแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

- **Business Crime**

BUSINESS CRIME

Meaning of business crime; criminal offenses relating to business; state's preventive measures and mechanisms for business crime with emphasis on money laundering legal norm.

3403432 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี 2(2-0-4)

หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

- **Civil Procedure : Execution of Judgements or Orders**

CIV PRO EX JUD ORD

Legal principles pertaining to provisional measures before judgement; execution of judgements or orders.

3403433
กฎหมายล้มละลาย
2(2-0-4)

วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายล้มละลาย วิธีการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจศาล กระบวนพิจารณาดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ

- **Bankruptcy Law**

BANKRUPTCY LAW

Evolution, characteristic and objective of bankruptcy law; debtors' asset management; roles of receivers; court' competence; bankruptcy procedures, reorganization and debt restructuring.

3403434
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

- **Seminar on Civil Procedure**

SEM CIVIL PRO

Discussion and analysis on some substantial issues pertaining to civil procedure.

3403435
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- **Seminar on Criminal Procedure**

SEM CRIM PRO

Discussion and analysis on some substantial issues pertaining to criminal procedure.



สาขาวิชากฎหมายมหาชน

3404302 กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายรัฐสภา

2(2-0-4)

วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาไทยและต่างประเทศ การเข้าสู่ตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา ระบบการเลือกตั้งประเภทต่าง ๆ กฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทย กระบวนการนิติบัญญัติ การควบคุมฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และอำนาจหน้าที่อื่นของรัฐสภา ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาโดยจะเน้นบทบาทของพรรคการเมืองในขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าว

- **Election Law and Parliamentary Law**

ELCT PARL LAW

Evolution and characteristics of Thai and international Parliament; induction arrangements for new Member of Parliament; various types of election system; election law in Thailand; legislative process; executive and judicial control by legislative; other powers and duties of parliament; rules of parliamentary meeting which emphasis on roles of political parties in such process.

3404303 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

2(2-0-4)

หลักทั่วไปทางสารบัญญัติหลักวิธีสารบัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คำสั่งทางปกครองการพิจารณาเรื่องทางปกครองอำนาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองการขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

- **Administrative Procedure Law**

ADMIN PRO LAW

Substantive and procedural principles of administrative law relating to administrative acts; administrative order; administrative procedure; discretionary power; internal control of administrative acts; revocation of administrative acts; request for retrial; administrative execution and committee on administrative procedure.

3404427 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 2(2-0-4)

หลักการและแนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น รูปแบบ อำนาจหน้าที่ และความเป็นนิติบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง

- **Local Government Law**

LOCAL GOV LAW

General principles and legal concepts relating to local public administration; types, authority and juristic person status of local government; relationship between local and central government.

3404428 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 2(2-0-4)

หลักทั่วไปในกฎหมายทางเศรษฐกิจความหมาย วิวัฒนาการ และลักษณะทั่วไปของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจการจัดองค์กรและการดำเนินการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัฐการควบคุมการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ

- **Public Economic Law**

PUB ECON LAW

General principles of economic law; meaning; evolution and general features of public economic law; institutionalization and operation system relating to state's economy; state's control and intervention on economic activity.

3404439 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2(2-0-4)

การควบคุมการใช้อำนาจของรัฐฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ เขตอำนาจของศาลปกครอง องค์กรศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง และการบังคับคดีปกครอง

- **Administrative Court and Procedure**

ADMIN COURT PRO

Judicial control on state power exercised by administrative organs; jurisdiction of administrative court; organization of administrative court; administrative court's procedure, execution of administrative judgement.



3404442**สัญญาของรัฐ****2(2-0-4)**

หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาของรัฐองค์ประกอบ กระบวนการ และรูปแบบของสัญญาของรัฐสัญญาของรัฐตามกฎหมายแพ่ง สัญญาทางปกครอง ประเด็นสำคัญในการเจรจาต่อรองทำสัญญาของรัฐและกรณีศึกษา

- **State Contracts**

STATE CONTRACTS

Legal principles relating to state contracts, components, process, and forms of state contracts; state contracts in accordance to civil law; administrative contracts; significant issues in negotiating state contracts and case studies.

3404444**กฎหมายสิ่งแวดล้อม****2(2-0-4)**

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติหลักสหวิทยาการในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐองค์กร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นในการวางแผน การจัดการ การใช้และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ

- **Environmental Law**

ENVIRON LAW

Principles, concepts, theories and relationship among ecological system, environment and natural resources; multi-disciplinary principle in natural resource and environment, protection; state policy; organization; legal measures and others in planning, managing utilizing and protecting natural resources and environment; pollution management.

3404447**สัมมนากฎหมายปกครอง****2(2-0-4)**

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆที่น่าสนใจในกฎหมายปกครอง

- **Seminar on Administrative Law**

SEM ADMINIST LAW

Discussion and analysis on some significant issues pertaining to administrative law.

3404449 **สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ** **2(2-0-4)**

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

- **Seminar on Constitutional Law**

SEM CONSTIT LAW

Discussion and analysis on some significant issues pertaining to constitutional law.

สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

3405406 **หลักพื้นฐานกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ** **2(2-0-4)**

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมา โครงสร้าง วัตถุประสงค์ และ บทบาทหน้าที่ ของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ และกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ ภายใต้ WTO IMF และ BIT/MIT หลักพื้นฐานของกฎหมาย WTO คือ หลักการไม่เลือกปฏิบัติ หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) หลักปฏิบัติอย่างชาติ (NT) หลักต่างตอบแทน และ หลักความโปร่งใส ซึ่งนำไปใช้กับบทบัญญัติต่าง ๆ ของ WTO รวมทั้งกฎและกระบวนการระงับข้อพิพาท (DSU) ของ WTO

- **Fundamental Principles of International Economic Laws**

FUN INT ECO LAW

Fundamental Knowledge of History, Structure, Objectives and Functions of International Trade, International Investment and International Monetary Laws under WTO, IMF and BIT/MIT. General Principles of WTO laws: Non-Discrimination, Most-Favoured Nation Treatment (MFN), National Treatment (NT), Reciprocity and Transparency applied to WTO Provisions including WTO Rules and Procedures governing the Settlement of Disputes (DSU).

3405407 **กฎหมายองค์การการค้าโลก** **2(2-0-4)**

หลักการพื้นฐานขององค์การการค้าโลก (WTO) หลักกฎหมายและประเด็นสำคัญของความตกลงภายใต้ WTO คือ ความตกลงสินค้าเกษตร ความตกลงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ความตกลงมาตรการตอบโต้การอุดหนุน ความตกลงมาตรการปกป้อง ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ และ ความตกลงอื่นของ WTO ที่มีนัยสำคัญต่อประเทศไทย



- **WTO Significant Agreements**

WTO SIGNFI AGMT

WTO Fundamental Principles, Legal Principles and Vital Issues of WTO Agreements: Agreement on Agriculture, Anti-Dumping Agreement, Subsidies and Countervailing Agreement, Safeguard Agreement, Trade in Services Agreement and other WTO Significant Agreements for Thailand.

3405408
กฎหมายอาเซียน
2(2-0-4)

ภาพรวมของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พัฒนาการของอาเซียน ตั้งแต่ระยะเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างหลวม ๆ ไปจนถึงเป้าหมายในการสร้างประชาคมอาเซียน โครงสร้างและกลไกการตัดสินใจของอาเซียน ที่ปรากฏตามกฎบัตรอาเซียนโดยเน้นไปที่ 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อีกทั้งความสัมพันธ์ของอาเซียนกับองค์กรอื่นๆ ที่ใกล้ชิด ตลอดจนเปรียบเทียบอาเซียนกับและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอื่น อาทิ องค์กรสหประชาชาติ องค์กรการค้าโลก สหภาพยุโรปและนาฟต้า

- **Asean Law**

ASEAN LAW

Overview of International Economic Law; development of ASEAN from the early stage with loose relation to the establishment of ASEAN Community; structure and decision-making mechanism of ASEAN as appears on ASEAN Charter which emphasises on the three pillars; the ASEAN Political-Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Socio-Cultural Community; Relationship between ASEAN and other organisations; comparison of ASEAN with other economic integrations such as UN, WTO, EU, and NAFTA.

3405409
กฎหมายระหว่างประเทศกับการปฏิบัติการทางไซเบอร์
2(2-0-4)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการทางไซเบอร์ (cyber operations) และการตีความกฎหมายของกฎหมายระหว่างประเทศดั้งเดิมเพื่อให้จัดการกับปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่กระทำขึ้นระหว่างรัฐ ในเรื่อง การใช้กำลัง ความรับผิดชอบของรัฐ หลักห้ามแทรกแซงระหว่างรัฐ (non-intervention principle) กฎหมายมนุษยธรรม

- **International Law and Cyber Operations**

INLAW CYBER

Cyber operations in the context of international law is a subject of great interests due to the proliferation of cyber operations launched by both states and non-state actors. Students will be aware of how the existing international law can be interpreted to regulate cyber operations, in particular the use of force, state responsibility, principle of non-intervention and international humanitarian law.

3405430
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
2(2-0-4)

เขตอำนาจของรัฐทางทะเลและการกำหนดเขตทางทะเลการสำรวจและการนำทรัพยากรทางทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางทะเล และความมั่นคงทางทะเล

- **International Law on Sea**

INTER LAW SEA

State maritime jurisdiction and maritime delimitation; exploration and exploitation of living and non-living maritime resources; maritime dispute resolution; maritime security.

3405431
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
2(2-0-4)

ความหมายของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ อำนาจศาลในคดีอาญาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ขอบเขตของอำนาจศาลในคดีอาญาเหนือดินแดนและบุคคล อำนาจศาลในหลักการลงโทษสากล ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน กฎหมายขัดกันทางอาญา ความร่วมมือระหว่างประเทศทางคดีอาญา ความรับผิดชอบทางอาญาของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ อาชญากรรมที่สำคัญที่สำคัญภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและศาลอาญาระหว่างประเทศต่าง ๆ

- **International Criminal Law**

INTER CRIM LAW

Meaning of international criminal law; criminal jurisdiction according to international law; territorial and personal jurisdiction; universal jurisdiction on punishment for international crime; international crime; extradition; conflict of criminal jurisdiction; international cooperation in criminal matters, the basic for individual criminal responsibility under international law; the core international crimes and the international criminal court.



3405435**กฎหมายระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ****2(2-0-4)**

ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางกฎหมายระหว่างประเทศ การอ่านและการแปลตัวบทกฎหมาย ตำรา เอกสาร และคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

- **International Law in English**

INTER LAW ENG

English technical terms in international law, reading comprehension and translation of legal provisions, text books, documents and cases relating to international law.

3405436**กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ****2(2-0-4)**

วิวัฒนาการและแนวคิดที่สำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สถาบันและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกับการค้าการลงทุน สังคม และการเมืองระหว่างประเทศอิทธิพลของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศต่อนโยบายและกฎหมายของรัฐสมาชิก

- **International Environmental Law**

INTER ENVIRON LAW

Evolution of international environmental law and its key concepts; international institutions and agreement concerning environment; relationship between international environmental law and trade, investment, society, and international politics; influence of international environmental law on Member States' policy and legislation.

3405437**กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ****2(2-0-4)**

วิวัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ ทฤษฎีทั่วไปทางกฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศระดับสากลและระดับภูมิภาคความสัมพันธ์ระหว่างองค์การระหว่างประเทศระดับสากลกับองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค

- **International Organization Law**

INTER ORGANIZON

Evolution and establishment of international organizations; general legal theories relating to international organizations; universal and regional international organizations; and their relationships.

3405438 กฎหมายสหภาพยุโรป 2(2-0-4)

หลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป กฎหมายระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป สถาบันของสหภาพยุโรปสิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้พันธะของสหภาพยุโรป อำนาจศาลแห่งสหภาพยุโรปปัญหาและแนวโน้มของสหภาพยุโรป

- **European Union Law**

EU UNION LAW

General legal principles of the European Union; international law and the European Union; Institutions of the European Union; rights and duties of Member States of the European Union; Jurisdiction of the European Court of Justice; problems and prospects of the European Union.

3405439 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศ

- **Seminar on International Law**

SEM INTER LAW

Discussion and analysis on some significant issues pertaining to international law.

3405440 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2(2-0-4)

แนวคิดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลักกฎหมายเกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติต่อพลรบ พลเรือน ผู้ลี้ภัยและเชลยสงคราม การบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

- **International Humanitarian Law**

INTER HUMANITA LAW

Concept on international humanitarian law; legal principles concerning status and protection of combatants, civilian population, refugees and prisoners-of-war; enforcement of international humanitarian law.

3405441 กฎหมายสิทธิมนุษยชน 2(2-0-4)

ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย



- **Human Rights Law**

HUMAN RIGHTS LAW

Meaning and philosophy of human rights; protection of human rights by the League of Nations and the United Nations; protection of human rights at regional level; protection of human rights under Thai law.

หมวดวิชาเลือกในคณะนิติศาสตร์ (เลือกเสรี)**3401402 กฎหมายธุรกิจและการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน****2(2-0-4)**

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ในบริบทของความสัมพันธ์กับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของระบบกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ความท้าทาย และแนวการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน

- **Seminar on Business and Investment Law in the ASEAN**

SEM BUS LAW ASEAN

Fundamental knowledge concerning the economic and socio-cultural development of the ASEAN member states to the extent relating to Thailand; evolution of the ASEAN member states' legal systems; understanding on legal principles, challenges, and practices that necessary for investment and business operation in the ASEAN member states.

3401439 การเจรจาต่อรองสำหรับนักกฎหมาย**2(2-0-4)**

บทบาทการเจรจาต่อรองในการประกอบวิชาชีพกฎหมายทฤษฎีและหลักการเจรจาต่อรองเครื่องมือและเทคนิคการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละฝ่าย การเอาชนะอุปสรรคเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงการรับมือกับฝ่ายตรงข้ามและพันธมิตร การทำความเข้าใจและผ่อนคลายการพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรอง อาทิ การฟัง การสื่อสารและการโน้มน้าวจริยธรรมในการเจรจาต่อรอง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับลูกความ

- **Negotiation for Lawyers**

NEGO LAWYERS

Role of negotiation in legal profession” Theory and Principles of negotiation; Tools and techniques for effective negotiation; Goal and objective setting ; Information and fact – gathering; Evaluating strengths and weakness of positions; Overcoming barriers to Agreement; Coping with adversaries and allies; Setting agreements and releases; Ethical Developing negotiation skills such as listening, communication, and persuasion; issues in negotiation; Lawyers - Client Relationship.

3401440
กฎหมายกับเทคโนโลยีทางการเงิน
2(2-0-4)

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน ทั้งด้านการธนาคารและหลักทรัพย์ องค์กรรัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่กำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่

- **Law and Financial Technology**

LAW FIN TECH

Basic understanding of new financial technology; laws and regulations on financial technology both banking and securities government agencies and other organizations which oversee and regulate new financial technology.

3401451
สัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)

เงื่อนไขรายวิชา : วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3401434

วิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

- **Seminar on Intellectual Property Law**

SEM IP LAW

CONDITION : PRER 3401434

Discussion and analysis on significant issues pertaining to intellectual property.

3401470
กฎหมายตราสารอนุพันธ์
2(2-0-4)

ลักษณะ วัตถุประสงค์และประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของสัญญาอนุพันธ์ ตลาดอนุพันธ์ สำนักหักบัญชีอนุพันธ์ ผู้มีส่วนร่วมในการซื้อขายอนุพันธ์ นิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาอนุพันธ์ หลักการและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายอนุพันธ์



- **Law on Derivatives**

LAW DERIVATIVES

Characteristics, objects and economic gains of derivatives derivative exchange, derivative clearing-house; participants in derivative trading, legal relationship of parties in derivative contract; principles and legal norms relating to derivative trading.

3401480

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการลงทุนและการเงิน

2(2-0-4)

นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนทางอุตสาหกรรมหลักการทางกฎหมายและทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศประเด็นกฎหมายในการจัดโครงสร้างการลงทุนและการจัดหาเงินสนับสนุนโครงการทั้งจากแหล่งเงินกู้และจากประชาชน สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรม

- **Law on Structuring and Financing foreign Direct Investment**

STRUC FINAN INVEST

Public policy on industrial investment; legal and financial principles relating to the development of both national and foreign industrial investment projects; legal issues on the structuring of investment and project financing from both public and private sources; agreements relating to industrial investment projects.

3402401

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

2(2-0-4)

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นเกิดขึ้นข้ามพรมแดนของประเทศและต้องการการป้องกันและปราบปรามในระดับภูมิภาคหรือระดับระหว่างประเทศ รายวิชานี้จะศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่พยายามควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติโดยเน้นการศึกษาถึงวัตถุประสงค์และประสิทธิผลของกลไกการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยศึกษาว่ารัฐต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างไรในการตอบสนองต่ออาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งการคุ้มครอง การค้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การทุจริตการก่อการร้าย อาชญากรรมไซเบอร์ และ อาชญากรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ปัจจุบันการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก รายวิชานี้จะศึกษาถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมข้ามชาติและความซับซ้อนของการปรับใช้กฎหมายอาญาของรัฐต่าง ๆ

- **Law on Transnational Crimes**

LAW TRANS CRIM

Transnational crimes are perpetrated across national borders and require a unified regional or global response to combat them. This course will examine the transnational system of criminal justice that attempts to regulate cross border crime, and analyze the principal purpose and effectiveness of transnational enforcement mechanisms.

In this course, it will examine how states, acting together, are responding to a broad range of criminal activities including people trafficking, trafficking of illicit goods, environmental crime, piracy, corruption, terrorism and cybercrime. Also, the suppression of transnational criminal activities has become a major global concern. This course will explore the scale of the criminal threat and the complexity of synergizing the criminal laws of different states in an effort to identify, synthesize and create new ways of combating the transnational crimes.

3402402
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์
2(2-0-4)

กฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดอาญาเกี่ยวกับไซเบอร์ การสืบสวน สอบสวน ความร่วมมือในการป้องกันและสืบสวนสอบสวน พยานหลักฐาน ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมในคดีอาชญากรรมไซเบอร์ พิเคราะห์ทั้งในระดับประเทศและสากล

- **Law on Cyber Crimes**

LAW CYBER CRIM

Law about Cyber Crime, investigation and inquiry in cyber crime case, cooperation in prevention investigation and inquiry in cyber crime case, evidence and judicial process in cyber crime case, consider both national and international level.

3403400
ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
2(2-0-4)

หลักการทั่วไป ประวัติศาสตร์ และแนวความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ ภารกิจโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย องค์ประกอบและการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ผลของคำวินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการบังคับตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ



- **Constitutional Court and Procedure**

CON COURT PRO

General principle, historical survey and concepts relating to constitutional court; duty and jurisdiction of constitutional court; constitutional review of legislature; component and recruitment of constitutional court judge; constitutional court procedure; constitutional court's decision and enforcement.

3403430
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
2(2-0-4)

หลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว วิธีพิจารณาความในศาลคดีเยาวชน

- **Juvenile Offences**

JUVENILE OFFENCES

General principles of juvenile offences; establishment of and procedures in juvenile and family court.

3403431
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
2(2-0-4)

หลักการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคฯ พ.ศ. 2551 ความสัมพันธ์กับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 การฟ้องคดีผู้บริโภค และการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งขาดตัดสินคดีการอุทธรณ์คดีผู้บริโภค

- **Consumer Case Procedure Law**

CONSUM PROC LAW

Principles of the Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 ; relations with Civil Procedure code of Thailand and with Product Liability of Thailand Act B.F. 2551 : legal procedure and proceedings of lower court, judgment and ruling, consumer cases appeal.

3403481
การว่าความและศาลจำลอง
2(2-0-4)

สถานการณ์จำลองกระบวนการพิจารณาคดีนับแต่การเตรียมคดี การร่างคำฟ้อง คำให้การแถลงการณ์และคำร้องต่าง ๆ วิธีปฏิบัติในศาล การเสนอพยานหลักฐานการซักถามพยาน การแถลงการณ์ด้วยวาจา การทำคำพิพากษาและการอุทธรณ์ฎีกา

- **Litigation and Moot Court**

LITIGAT MOOT COURT

Simulation of litigation in court starting from the preparation of cases, drafting the plaints, answers, arguments and various motions; court procedures; presentation of evidences; examination of witnesses; verbal statement; making judgement, and appealing to higher courts.

3403482
นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนิติศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตลอดจนการพิสูจน์หลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในชั้นศาล

- **Forensic Medicine**

FORENSIC MEDICINE

Relationship between medical science and law; its merit in investigation and inquiry in criminal cases, including verification of evidences for adjudication in court.

3403483
กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาล
2(2-0-4)

แนวคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทนอกศาลความหมาย ลักษณะ รูปแบบ สัญญา วิธีพิจารณาคำชี้ขาดการบังคับตามคำชี้ขาดตลอดจนผลของคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

- **Non-Judiciary Dispute Settlement**

NON JUD DISPU SETT

Concepts relating to non-judiciary dispute settlement, meaning, characteristics, models, contracts, procedures on award, enforcement of award, including effects of award in arbitration.

3403484
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
2(2-0-4)

การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาโดยเน้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย วิธีการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคำการพิสูจน์ และการตรวจสอบพยานหลักฐาน



- **Criminal Investigation and Inquiry**

CRIM INVEST INQUIR

Investigation and inquiry in criminal cases, with emphasis on enforcement practice by legal officers; scientific methods in investigation; searching for evidence; verbal inquiry; verification and examining of evidences.

3404100
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่น
2(2-0-4)

ประวัติศาสตร์กฎหมายญี่ปุ่นบทบาททางกฎหมายในสังคมปัจจุบันกฎหมายญี่ปุ่นที่สำคัญกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการด้านยุติธรรมของญี่ปุ่นอิทธิพลของระบบกฎหมายญี่ปุ่นต่อระบบกฎหมายไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระบบการศึกษากฎหมายญี่ปุ่นและกรณีศึกษาในกฎหมายญี่ปุ่น

- **Introduction to Japanese Law**

INTRO JP LAW

History of Japanese legal system; roles of law in present day society, some substantial Japanese laws; Justice procedure and judicial administration in Japan; Influence of Japanese legal system upon Thai legal system from the past to the present; Legal education system in Japan and case studies in Japanese laws.

3404114
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมัน
2(2-0-4)

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายโรมันและระบบกฎหมายโรมันในเรื่องบุคคล ครอบครัว หนี้สัญญาทรัพย์สิน และมรดก

- **Introduction to Roman Law**

INTRO ROMAN LAW

History of Roman law and Roman legal system concerning families, obligations, contracts, properties and inheritance.

3404119
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจีน
2(2-0-4)

การศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์กฎหมายและนิติปรัชญาจีน รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่สำคัญบางเรื่อง กระบวนการยุติธรรม และแนวโน้มการปฏิรูปกฎหมายจีน

- **Introduction to Chinese Law**

INTRO CHIN LAW

Analytical study of Chinese legal history and legal philosophy, the Constitution of the People's Republic of China and other significant Chinese laws, China's judicial system, and prospects for Chinese legal reform.

3404127

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคอมมอนลอว์

2(2-0-4)

ความรู้พื้นฐานและภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบ ประวัติศาสตร์กฎหมายคอมมอนลอว์ หลักกฎหมายที่สำคัญในระบบคอมมอนลอว์ เช่น หลัก Equity หลักกฎหมายจากคำพิพากษา ระบบกฎหมายในประเทศอังกฤษ และประเทศคอมมอนลอว์อื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เป็นต้น

- **Introduction to Common Law**

INTRO COMMON LAW

Fundamental knowledge and understanding of Common Law which was established in England. The course includes history of Common Law, important legal principles such as equity and judge-made law, English legal system and legal systems of other Common Law countries such as the USA and Singapore.

3404402

กฎหมายพลังงาน

2(2-0-4)

หลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ความมั่นคงทางพลังงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทางกฎหมายที่เป็นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ประกอบกิจการพลังงาน บทบาทของกฎหมายในการส่งเสริมการลงทุนในกิจการพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างธรรมาภิบาลในกิจการพลังงาน การระงับข้อพิพาทในกิจการพลังงาน

- **Energy Law**

ENERG LAW

International and domestic legal principles on energy security with attention to sustainability and the environment, Legal mechanisms serving as foundation of the state-operator relationship in the energy sector, roles of law in promoting investment in the renewable energy industry, facilitating energy efficiency, enhancing governance in the energy sector, and resolving disputes in the energy industry



3404403
สัมมนากฎหมายกับการพัฒนา
2(2-0-4)

ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการพัฒนา แนวคิดเรื่องกฎหมายกับการพัฒนาในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ

- **Seminar on Law and Development**

SEM LAW DEV

Theories about the relationship between law and development; law and development perspectives in Thai Constitution; laws related to the enactment of national strategies; laws related to social and economic development; law reform with the aim of national development.

3404408
สัมมนากฎหมายกับเพศภาวะ
2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเพศภาวะ

Seminar on Law and Gender

- **SEM LAW GENDER**

Discuss and analysis on law and gender problems.

3404410
กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
2(2-0-4)

กฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาศาสตร์ และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทางวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น มรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage) ศิลปวัฒนธรรมและความรู้ (traditional crafts and knowledge) ศิลปะการแสดง (performing arts) ศิลปะการกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- **Cultural Law**

CULTURAL LAW

Law pertaining to sociolinguistic culture and other cultural rights such as cultural heritage, traditional crafts and knowledge, performing arts, art of sports, and indigenous knowledge.

3404412
กฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา
2(2-0-4)

กฎหมายละเมิด ทั้งการแข่งขันกีฬาอาชีพและการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น และประเด็นทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายหมิ่นประมาท และกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับกีฬา ตลอดจนกฎหมายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกีฬา เช่น กฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

- **Sports Law**

SPORTS LAW

Laws pertaining to sport in labor law, contracts, trade competition law and torts both in professional and amateur competition; other legal issues such as defamation and privacy rights; specific law pertaining to sport such as laws on Sports Authority of Thailand, laws on prohibited substance control and laws on professional athletes support.

3404413
กฎหมายเกี่ยวกับการบันเทิง
2(2-0-4)

กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจและการเงินของการถ่ายทำภาพยนตร์เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมโทรทัศน์ กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์แบบสตูดิโอและการผลิตอิสระ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการบันเทิง รวมตลอดถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าซื้อกิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุน โครงสร้างสัญญาบริการส่วนบุคคล

- **Entertainment Law**

ENTERTAINMENT LAW

Law pertaining to business and finance of comparative film production, law on television and film industry, law on film and studio television production and independent production; Intellectual property law pertaining to entertainment; related business transaction such as acquisition, financing; structure of personal service contract.

3404414
กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
2(2-0-4)

กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข ในมิติที่รัฐควบคุมการแพทย์และสาธารณสุข ความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สิทธิของผู้เข้ารับการรักษาและรับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมตลอดถึงกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขเช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลป์ กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข



- **Law on Medicine and Public Health**

LAW MED PUB HEAL

Law on Medicine and Public Health in government control dimension; liability of healthcare personnel; right of patient to receive treatment and healthcare services; specific law pertaining to medical and public health such as law on practice of the art of healing, law on emergency medical services, law on Thai traditional medicine, law on national health, law on national health insurance, and law on public health.

3404418

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและผังเมือง

2(2-0-4)

กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง กฎหมายโดยตรง และโดยอ้อมเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง การใช้ที่ดิน การวางแผน และการวางผังเมือง

- **Urban Development and Urban Planning Law**

URBAN DEV PLAN LAW

Laws pertaining to urban development and urban planning; laws which directly and indirectly pertaining to urban development, land use, urban development planning and urban planning.

3404419

กฎหมายอาหารและยา

2(2-0-4)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยา อำนาจการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรที่ควบคุมและกำกับอาหารและยา

- **Food and Drug Law**

FOOD DRUG LAW

Law pertaining to food and drug; public policies pertaining to food and drug; enforcement power of food and drug control organizations. General principles of law pertaining to industry operation; industrial estate law; industrial product law; factory law; machine registration law; hazardous substance law; legal problems emerging from of industry operation.

3404420
การประเมินผลกระทบของกฎหมาย
2(2-0-4)

พื้นฐานความรู้ที่จำเป็นในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย แนวทางต่าง ๆ ในการประเมินผลกระทบของกฎหมาย การพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นตัวเงิน การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน การประเมินผลกระทบของกฎหมายในบริบททางกฎหมายที่กว้างขึ้น การตรวจทานกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นและก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน

- **Regulatory Impact Assessment**

REG IMP ASSMT

Basic necessary knowledge in the Regulatory Impact Assessment (RIA); different practices of the RIA; identification of stakeholders, data collection and analysis for assessment; monetary costs and benefits identification and calculation; non-monetary costs and benefits identification and calculation, RIA in a larger legislation context; review of legislation and unnecessary regulations that cause a burden to people.

3404421
กฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นและบริษัทเทคโนโลยี
2(2-0-4)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นและบริษัทเทคโนโลยี มุมมองในเชิงกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจเกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้นและบริษัทเทคโนโลยี ระบบนิเวศที่พึงประสงค์ของวิสาหกิจเริ่มต้น และบริษัทเทคโนโลยี และแนวทางการพัฒนาบทบาทของกฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุน การก่อตั้งและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและบริษัทเทคโนโลยี กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และความสัมพันธ์ระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้นกับบริษัทเทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุนระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อวิสาหกิจเริ่มต้นและบริษัทเทคโนโลยี กฎหมายแรงงานและการเข้าประเทศ ที่เกี่ยวกับการคัดสรรทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจเริ่มต้นและบริษัทเทคโนโลยี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดตั้งของวิสาหกิจเริ่มต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ความหลากหลายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานด้านกฎหมาย



- **Startup and Technology Company Law**

STARTUP TECH LAW

Basic knowledge in startups and technology companies; legal, economic, and business views on startups and technology companies; desired ecosystem of startups and technology companies and their growth path; the role of law in supporting the establishment and growth of startups and trade competition law and the relationship between startups and technology companies; international trade and technology companies investment laws related to startups and technology companies; labour and immigration laws related to the human resource recruitment of startups and technology companies; laws related to the formation stages of startups; laws related to different types of funding for startups, Innovation and intellectual properties; applications of technology in legal practice.

3404429

กฎหมายและนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2(2-0-4)

ปัจจุบันมีประเด็นกฎหมายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิชานี้จะได้ทำให้ทราบและเข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยรวมถึงประเด็นจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายและการกำกับดูแล ประเด็นด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและกระจายเสียง ประเด็นด้านการแข่งขันในธุรกิจดิจิทัล ประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

- **Law and Policy on Digital Economy and Society**

DIGITAL ECONOMY

There are so many issues relating to digital economy and society policy today. This course will encompass and discuss on a number of legal topics in order for students to understand and be able to make relevant legal decisions in terms of policy and regulation point of view, communications and broadcasting, competition, cybersecurity including privacy, security and electronic commerce etc.

3404430
กฎหมายธนาคาร
2(2-0-4)

บทบาทของธนาคารพาณิชย์นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการธนาคารพาณิชย์กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์การและการดำเนินงานทั่วไปของธนาคารพาณิชย์กิจการที่สำคัญและการหาผลประโยชน์ของธนาคารพาณิชย์ผลกระทบต่อสถานะการเงินระหว่างประเทศต่อการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์

- **Banking Law**

BANKING LAW

Roles of commercial banks; control and promotion policies for commercial banking; legal norms relating to organization and general operation of commercial banks; major activities and profit generating impacts of international financial conditions on the operation of commercial banks.

3404431
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
2(2-0-4)

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์และสารระเหย การป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด การบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับการยึดอายัด และ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนอนุสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติดและความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

- **Narcotics Law**

NARCOTICS LAW

Study of narcotic law, Psychotropic Substances and Inhalants; prevention and suppression on drug trafficking, rehabilitation of drug addicts; seizure, confiscation, and forfeiture of properties connection with the commission of an offence relating to narcotics; conventions pertaining to narcotic and international cooperation in prevention and suppression of narcotic drugs.

3404432
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ
2(2-0-4)

วิวัฒนาการและหลักพื้นฐานของกฎหมายเปรียบเทียบ ความหมายและความสำคัญของกฎหมายเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ของกฎหมายเปรียบเทียบกับนิติศาสตร์แขนงอื่น นิติวิธีของกฎหมายเปรียบเทียบ



- **Introduction to Comparative Law**

INTRO COMP LAW

Evolution and fundamental principles of comparative law; meaning and significance of comparative law; relationship between comparative law and other fields of law; legal methodology of comparative law

- **Seminar on Law and National Security**

SEM LAW NAT SEC

Discussion and analysis on significant issues pertaining to law and national security.

3404433
กฎหมายกับความมั่นคงของชาติ
2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายกับความมั่นคงของชาติ

- **Law and National Security**

LAW NAT SEC

Discussion and analysis on significant issues pertaining to law and national security.

3404434
กฎหมายกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- **Law and Anti-Corruption**

LAW ANTI COR

Discussion and analysis on significant issues pertaining to law and anti-corruption.

3404436
กฎหมายกับบทบาทของชุมชนและประชาชน
2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายกับบทบาทของชุมชนและประชาชน

- **Law and Community and Citizens role**

LAW COM CITI

Discussion and analysis on significant issues pertaining to law and community and citizens roles.

3404437 กฎหมายมหาชนภาคภาษาต่างประเทศ 2(2-0-4)

ศัพท์เทคนิคทางกฎหมายมหาชนที่เป็นภาษาต่างประเทศ การอ่านและการแปลหนังสือและบทความทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน

- **Public Law In Foreign Language**

PUB LAW FORGN LANG

Technical terms in public law used in other languages; reading comprehension and translation from books, and other academic articles relating to public law.

3404443 สัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม 2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมในเรื่องที่น่าสนใจโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

- **Law and Social Problems**

LAW SOC PROB

Discussion and analysis on special problems of selected issues; application of law to prevent and solve social problems.

3404446 สัมมนาการร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีวิทยาการร่างกฎหมาย การใช้ภาษาและถ้อยคำในกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติของไทย

- **Seminar on Legal Drafting and Legislative Process**

SEM LEGAL DRAF PRO

Discussion and analysis on principles and methodology in legal drafting; language usage and selection in law, including legislative process in Thai legal system.

3404451 กฎหมายกับปัญหาประชากร 2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาประชากร

- **Law and Population Problems**

LAW POP PROB

Discussion and analysis on significant issues pertaining to population problems.



3404453**กฎหมายกับนวัตกรรม****2(2-0-4)**

ศึกษาถึงความสำคัญ และบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในสาขาวิชากฎหมาย โดยนิสิตจะได้เรียนรู้การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในขั้นเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งแนวคิด และประสบการณ์ในการทำวิสาหกิจเริ่มต้นด้านกฎหมาย (LegalTech) เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้จริงในการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นด้านกฎหมายของตนเองในอนาคต

- **Law and Innovation**

LAW INNOVATION

The course will introduce importance and role of Artificial Intelligence in the field of Law. Students will learn the introduction to artificial intelligence and data science. Students will be able to code for the purpose of data analysis in the context of law. The coding skill will serve as a tool to learn how data science can be used to analyse legal data. They will also learn the perspectives and experiences of LegalTech startups. At the end of the course, students are expected to be well-equipped and confident enough to start their own LegalTech.

3404454**กฎหมายกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ****2(2-0-4)**

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ

- **Law and State Power Control**

LAW STA POW

Discussion and analysis on some significant issues pertaining to controlling of exercise of power by state.

3404457**กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ****2(2-0-4)**

บทบาทและคุณค่าของเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะในระบบประชาธิปไตย แนวคิดและลักษณะสำคัญของเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มาตรฐานสากลในการดูแลการชุมนุมสาธารณะ การจำกัดเสรีภาพการชุมนุมสาธารณะผ่านกลไกทางกฎหมาย การรักษาความสงบ การควบคุมฝูงชน และการใช้กำลังสลายการชุมนุมและการปราบปรามจลาจล พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

- **Public Assembly Law**

PUB ASM LAW

The role and value of freedom of public assembly in the democratic system, important characteristics concept of freedom of public assembly under international human rights law international standards of regulating public assembly; restricting freedom of public assembly through legal mechanisms; public order policing; crowd control and the use of force to disperse the mob and suppress an uprising; Public Assembly Act B.E. 2558.

3404458
อนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
2(2-0-4)

ภาพรวมกฎหมาย ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายสำหรับข้อพิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจข้ามพรมแดน อันประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ บทบาทและหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ กระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติของการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ

- **International Commercial Arbitration**

INTER COMMER ARBI

This course provides an overview of the, theory and practice of international commercial arbitration which has become the default means of settling international disputes and with clients increasingly involved in international business

3404470
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน
2(2-0-4)

ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน การใช้และการหาประโยชน์ในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน

- **Law on Land Management**

LAW LAND MGT

Types, and characteristics of land management; using and benefitting from land laws regulating real estate business; legal norms concerning land allocation and buildings thereon.



- 3404471** **สัมมนากฎหมายภาษีอากร** **2(2-0-4)**
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในกฎหมายภาษีอากร
- **Seminar on Taxation**
- SEM TAXATION**
Discussion and analysis of significant issues pertaining to tax law.
- 3404472** **กฎหมายศุลกากร** **2(2-0-4)**
ลักษณะการเก็บภาษีศุลกากรการคำนวณภาษี การเสียภาษี การยกเว้นและลดอัตราอากร การคืนภาษี การคลังสินค้าความผิดและการดำเนินคดีศุลกากร
- **Customs Law**
- CUSTOMS LAW**
Characteristics of customs, tax calculation, tax payment, exemption and reduction of tariff, tax rebate; custom warehouse; offences and customs action.
- 3404474** **กฎหมายแร่และปิโตรเลียม** **2(2-0-4)**
แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับแร่และปิโตรเลียมของไทยและต่างประเทศ ธรรมนูญ ก่อตั้งกลุ่มระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับแร่และปิโตรเลียม
- **Mineral Resource and Petroleum Law**
- MIN RES PETROL LAW**
Concepts, policies and laws relating to mineral resources and petroleum in Thailand and other countries; charter establishing international group whose objectives and functions are related to mineral resources and petroleum.
- 3404492** **สัมมนากฎหมายแรงงานและประกันสังคม** **2(2-0-4)**
อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญในกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
- **Seminar on Labour Law and Social Security**
- SEM LABOUR SO SECU**
Discussion and analysis on significant issues pertaining to labour and social securities law.

3404493
กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2-0-4)

หลักทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานอุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฎหมายจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานอุตสาหกรรม

- **Industrial Law**

INDUSTRIAL LAW

General principles of law pertaining to industry operation; industrial estate law; industrial product law; factory law; machine registration law; hazardous substance law; legal problems emerging from of industry operation.

3404495
กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล
2(2-0-4)

ทฤษฎีและความคิดเกี่ยวกับข่าวสารและเสรีภาพของประชาชนดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในชีวิตส่วนตัวโดยเน้นการใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบถึงสิทธิส่วนบุคคล และกฎหมายควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์

- **Law on Public Information Access and Rights of Privacy**

LAW PUB INFOR PRIV

Theories and concepts pertaining to information and freedom; balance between freedom of expression and protection of rights and liberty in private, with emphasis on the use of computer to store information which may affect individual rights and law controlling the use of computer.

3404497
กฎหมายภาษีทรัพย์สิน
2(2-0-4)

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรความคิดเกี่ยวกับการจำแนกประเภทภาษีหลักการและลักษณะของภาษีทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ที่จัดเก็บในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความหมายองค์ประกอบและโครงสร้างของภาษีทรัพย์สินการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการภาษีอากรกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีทรัพย์สินในปัจจุบัน



- **Law on Property Taxation**

LAW PROP TAX

Theories and fundamental concepts of law on taxation; thoughts on tax classification; principles and characteristic of various property taxes collected by central and local governments; definitions, elements and structure of property tax; application of tax theories and concepts to present law related to property taxation.

3404498**กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน****2(2-0-4)**

แนวคิด นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรงการคุ้มครองและการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งออกการลงทุนสนธิสัญญาระหว่างประเทศทวิภาคีและพหุภาคีเกี่ยวกับการลงทุนประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทางตรง

- **Investment Law**

INVESTMENT LAW

Concepts, policies and laws related to direct investment ; protection and promotion of inward and outward investment by host country and home country of investment; bilateral and multilateral investment treaties; majors interesting issues pertaining to laws on direct investment.

3404499**กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี****2(2-0-4)**

ความสัมพันธ์ แนวคิด ความจำเป็น และบทบาทของกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

- **Law of Technology**

LAW TECH

The relationship, concepts, necessity, and role of laws and institutions related to technology; E-commerce law; laws on computer crimes; laws on information technology; and laws on biotechnology.

3404501 กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ 2(2-0-4)

ประเด็นกฎหมายต่าง ๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

- **Privacy and Cyber Security Law**

PRIV CYB SEC LAW

Legal issues relating to today's cybersecurity; privacy and security in the cyber world.

3405101 ศาลจำลองคดีระหว่างประเทศ 2(1-2-3)

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งผู้สนใจ/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายระหว่างประเทศโต้แย้งกัน โดยการนำโจทย์การแข่งขันว่าความในศาลจำลองคดีระหว่างประเทศมาใช้ การสรุปทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและประเด็นกฎหมาย การค้นคว้าวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การเขียนความฟ้องให้ ทั้งฝ่ายโจทก์ และจำเลยเป็นภาษาอังกฤษ ว่าความเป็นภาษาอังกฤษ

- **International Moot Court**

INTER MOOT COURT

Analytical study of current issues on important international laws which are being debated by international law scholars, extracted from the compromis of the international moot court competitions; summary of statements of fact and legal arguments; research on related data; writing a memorial for both applicants and respondents in English, and making an oral pleading in English.

3405303 สัมมนากฎหมายอาเซียน 2(2-0-4)

อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียน

- **Seminar on ASEAN Law**

SEM ASEAN LAW

Discuss and analysis on some significant issues pertaining to ASEAN law.



3405404**สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน****2(2-0-4)**

ความเป็นมาและแนวคิดของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน การเปิดเสรี ส่งเสริม และคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการใช้ วิธีการอนุญาโตตุลาการ ประเด็นปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน

- **International Investment Law Seminar**

INT INVEST LAW SEM

Historical and conceptual backgrounds to international investment law; customary international law regulating foreign investments, investment liberalization, promotion and protection under international investment agreement settlement of disputes between State and foreign investors, including the use of arbitration, current issues of international investment law.

3405446**กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา****2(2-0-4)**

แนวคิดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงการค้า การลงทุนและการเงินระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

- **International Law and Development**

INTER LAW DEVELOP

Concepts and legal principles of international law on development; transnational relationship regarding international trade, investment, and finance; role of international organizations concerning development.

3405449**กฎหมายสินค้าเกษตรภายใต้การค้าโลก****2(2-0-4)**

ประวัติ ความเป็นมา และความสัมพันธ์ของกฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตร ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า และองค์การการค้าโลก พันธกรณีของความ ตกลงด้านสินค้าเกษตร และความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้การค้าโลก รวมทั้งผลทางกฎหมายของพันธกรณีเหล่านี้ที่มีต่อประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบัน

- **Law on Agricultural Merchandise under WTO**

LAW AGRIC WTO

History, background and linkages of the regulations on agricultural merchandise trade under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization ; obligations of the Agreement on Agriculture (AOA) and Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPM) under the WTO, encompassing their legal implications which affect developed and developing countries at present.

3405450

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอวกาศ

2(2-0-4)

บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศในการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับในกิจกรรมด้านอวกาศ การใช้บริเวณห้วงอวกาศในปัจจุบันและในอนาคต กระบวนการออกกฎหมายในกิจกรรมด้านอวกาศทั้งในสถาบันระดับชาติ และระหว่างประเทศ ระบบกฎหมายของห้วงอวกาศและดวงดาวต่าง ๆ สถานะทางกฎหมายของยานอวกาศรวมทั้งการจดทะเบียนยานอวกาศ ความรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมด้านอวกาศ การช่วยเหลือนักบินอวกาศและยานอวกาศเมื่อประสบภัย กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ห้วงอวกาศเพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจ

- **Space Law**

SPACE LAW

The role of International Law in the regulation of space activities; current and potential future uses of outer space; the law-making process relating to space activities and the institutions both national and international; the legal regime of spacecraft including their registration, liability for damage caused by space activities; assistance to astronauts and spacecraft in distress; international law and business uses of outer space.

3405451

กฎหมายการเดินอากาศ

2(2-0-4)

หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับพรมแดนทางอากาศ การให้สิทธิการบิน กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมกิจการการบินและการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศที่ควบคุมการบินระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ



- **Air Law**

AIR LAW

Principles of international and domestic laws governing national air frontier; state's sovereign right over its air space and air freedoms; regulations concerning international aviation and air transportation; International Civil Aviation Organization (ICAO); responsibility of international air carriers.

3405475
กฎหมายพาณิชย์นาวี
2(2-0-4)

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศรวมถึงการลากจูงเรือ การช่วยเหลือกู้ภัยการฉลี่ยความเสียหายทั่วไปและอุบัติเหตุทางเรือ

- **Maritime Law**

MARITIME LAW

Legal principles relating to international carriage of goods by sea, including towage, salvage, general average and collision.

3405477
หลักการภาษีระหว่างประเทศ
2(2-0-4)

ภาษีที่มีผลกระทบต่อธุรกรรมระหว่างประเทศ การจัดเก็บภาษีเงินได้จากผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและจากผู้มีเงินได้จากแหล่งในประเทศ การป้องกันการเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ หลักการตั้งราคาโอนภาษีซ้อน การขจัดภาษีซ้อน การเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างรัฐ กฎหมายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และข้อตกลงการเว้นการเก็บภาษีซ้อนของประเทศไทย

- **International Taxation**

INTER TAXATION

Tax affecting international transactions, tax collection from the local residents and income earners; anti-avoidance measures of international tax; principles on transfer pricing, double tax, elimination of double tax, double tax treaty among states, law on international income tax and double tax treaties of Thailand.

3405483
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการลี้ภัยและการย้ายถิ่น
2(2-0-4)

หลักพื้นฐาน สนธิสัญญาระหว่างประเทศและตราสารระหว่างประเทศอื่น ๆ ว่าด้วย ผู้ลี้ภัยเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและทางข้อพิพาททางอาวุธ ว่าด้วยการอพยพภายในประเทศ ว่าด้วยการอพยพเนื่องจากภัยทางธรรมชาติและภัยทางเทคโนโลยี ว่าด้วยการค้ามนุษย์ ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายและการปฏิบัติภายในประเทศไทย

- **International Refugee and Migration Law**

MIGRATION LAW

Fundamental principles, treaties and other international instruments concerning refugees due to political pressures and armed conflicts, internally displaced persons, displaced persons due to natural disasters and technological disasters, human trafficking and migrant workers; the relationship between International Law and Laws and practices in Thailand.

3405484
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็ก
2(2-0-4)

หลักพื้นฐานว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และตราสารระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก รวมถึงข้อตกลงในระดับภูมิภาค รายงานของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กภายใต้กรอบของสหประชาชาติ แนวโน้มและข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับพัฒนาการภายในประเทศรวมถึงในประเทศไทยว่าด้วยสิทธิเด็ก วิชาการทางศาลในบางประเทศเกี่ยวกับสิทธิเด็กและแนวโน้มในการปฏิบัติ

- **International Law of Child Rights**

LAW CHILD RIGHTS

Fundamental principles concerning child rights, the Convention on the Rights of Child 1989 an other international instruments related to child rights, including regional agreements; reports ovarious countries, including Thailand, submitted to the Committee on the Rights of Child; under the framework of the United Nations, trends and recommendations of the Committee on the Rights of Child; relationship between international laws and national developments, including in Thailand, concerning child rights; judicial developments in some countries and trends i practice.

3405485
กฎหมายระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน
2(2-0-4)

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและการเมืองระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ลักษณะของการเมืองระหว่างประเทศ วิธีดำเนินการทางการเมืองระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นกรอบของการเมืองระหว่างประเทศ บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ



- **International Law and Contemporary Political Issues**

INT LAW CONT POL

The relationship between international society, international politics and international law; theories of international relations; the characteristics of international politics; the processes of international politics; international law as the framework for international politics; The role of international law in the international relations; analysis of contemporary political issues pertaining to international law.

ศูนย์นิติทรัพยากรข้อมูลเพชรรัตน

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2218-2017 ต่อ 305

โทรสาร 0-2218-2080

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอาคารเทพวาราวดี ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทุนประเดิมจัดสร้างเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 พร้อมทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญพระนามมาเป็นนามห้องสมุดว่าห้องระบบสืบค้นข้อมูล “เพชรรัตน” (Princess Bejaratana Hall)

นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ เฝ้ารับพระราชทานแผ่นจารึกที่ทรงเจิมมาประดิษฐาน ณ ห้องระบบสืบค้นข้อมูลดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547 ครั้นวันที่ 21 มีนาคม ศกเดียวกัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเสด็จมาทอดพระเนตรกิจการห้องระบบสืบค้นข้อมูลในพระนามของพระองค์เป็นปฐมฤกษ์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อคณะนิติศาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มุลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ในฐานะทายาทตามพินัยกรรม ยินดีอนุญาตให้เปลี่ยนนามห้องระบบสืบค้นข้อมูล “เพชรรัตน” เป็น ศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร (Princess Bejaratana Legal Resource Center) เพื่อในการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เพื่อบำรุงการศึกษาของชาติโดยเฉพาะการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาวชิราวุธศาสตร์และการอุดมศึกษาให้เพบูรณ์ยิ่งขึ้นสืบไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทุกสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางตามความ สนใจของตน
2. เพื่อให้ความรู้และ ข่าวสารห้องสมุดเป็นแหล่งของสรรพวิชา และเป็นศูนย์กลางของการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ดังนั้นห้องสมุดจึงจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดทันต่อเหตุการณ์ และเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อการค้นคว้าวิจัย ห้องสมุดเป็นที่เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และทำการวิจัยเพื่อให้เกิดพัฒนาการในวิชาการ ต่าง ๆ
4. เพื่อความจรรโลงใจ การอ่านหนังสือให้ความสุขทางใจ เกิดความชื่นชมในความคิดที่ดั่งามของผู้อื่น มีคุณค่าในการพัฒนาสติปัญญา และเสริมความรู้ให้แก่ตนเอง ทั้งยังสร้างความเพลิดเพลิน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

บริการของห้องสมุด

1. บริการยืม-คืนหนังสือ
2. บริการจองหนังสือ
3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
4. บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า
5. บริการเพิ่มข้อมูลกฎหมายไทย
6. บริการสืบค้นฐานข้อมูล
7. บริการนำสารบาญวารสารใหม่
8. บริการยืมถ่ายเอกสาร

กฎระเบียบการเข้าใช้ห้องสมุด

1. การแสดงบัตร นิสิตต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด นิสิตคณะนิติศาสตร์ ต้องแสดงบัตรแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อเข้าใช้ห้องสมุด บุคคลภายนอก ต้องแสดงบัตรแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อเข้าใช้ห้องสมุดในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์)
2. แต่งกาย สุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะ ฯลฯ
3. ไม่คุยหรือส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
4. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน
5. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ
6. ไม่นำหนังสือหรือทรัพย์สินทุกชนิดออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืมอย่างถูกต้อง
7. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องรับผิดชอบทรัพย์สิน หรือของมีค่าของตนเองกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือเสียหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
8. โปรดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของ และเตรียมตัวออกจากห้องสมุดก่อนปิดเวลา 15 นาที



ระเบียบการยืม

ชนิดของสิ่งพิมพ์	ผู้ให้บริการ	จำนวน	ระยะเวลา	ค่าปรับ
หนังสือทั่วไป	อาจารย์	20 เล่ม	30 วัน	
	เจ้าหน้าที่	15 เล่ม	30 วัน	
	นิติตปริญาเอก	15 เล่ม	14 วัน	3 บาท/วัน
	นิติตปริญาโท	10 เล่ม	14 วัน	
	นิติตปริญาตรี	7 เล่ม	14 วัน	
วิทยานิพนธ์ (ยืมได้เฉพาะ คณะนิติศาสตร์)	ทุกประเภท	1 เล่ม	7 วัน	30 บาท/วัน

นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถใช้บริการห้องสมุดของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนห้องสมุดของคณะอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการสำรวจความจำเป็นในการใช้ตำรา และสั่งซื้อหนังสือ วารสาร เพิ่มเติมเข้าห้องสมุดของคณะฯ อีกด้วย



**LAW
CHULA**

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

อาคารเทพถวาราวัตติ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2218-2017 ต่อ 512, โทร. 0-2218-2020

Email: llb-grad@law.chula.ac.th

<http://www.law.chula.ac.th>

